
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

คร้ังที่ ๓/๒๕๕๒ 
วันศุกรที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 

ณ หองประชมุคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๒๐ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ 
    

 
เร่ิมประชุมเวลา ๑๕.๔๕ นาฬิกา 
 
  (นายพิทูร พุมหิรัญ ทําหนาที่ประธาน) 
  ประธาน  :  คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการมาครบองคประชุมแลว 
ผมขอเปดการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๒   
  ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ฝายเลขานุการมีอะไรไหมครับ 
  เลขานุการ (นางศรีเงิน สุขาภิรมย)  :  ไมมีคะ 
  ประธาน  :  ไมมีนะครับ ถาอยางนั้นผานวาระนี้ไป 
  ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองเพื่อทราบ ไมมี 
  ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองพิจารณา ในวันนี้เชิญมาพิจารณากรอบตัวชี้วัดในการจัดทํา 
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ประจําป ๒๕๕๒   
  เร่ืองสืบเนื่องก็คือ ก.ร. ไดกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําป ๒๕๕๒ 
เหมือนปที่ผานมานะครับ โดยมอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดกรอบตัวชี้วัดจัดทํากรอบตวัชีว้ดั
ชี้แจงทําความเขาใจกับสวนราชการและเสนอ อ.ก.ร. ประเมิน เพื่อพิจารณากรอบตัวชี้วัดแลวจึงให 
สวนราชการนําไปจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําป ๒๕๕๒ ตอไป ซึ่งในขั้นตอนนี้คณะกรรมการ
พิจารณากําหนดตัวชี้วัดเรียบรอยแลว จึงไดนํารางกรอบตัวชี้วัดมําทําความเขาใจกับสวนราชการ ซึ่งไดเชิญ
ทานผูอํานวยการสํานักมาพรอมกันแลว อยากจะใหทานรองอุมาสีวซึ่งทานเปนประธานคณะกรรมการ
กรอบตัวชี้วัดไดชี้แจง เชิญครับ 
  นางอุมาสีว  สอาดเอี่ยม  :   เรียนทานประธานคณะกรรมการนโยบายและแผน ขอเรียน
ชี้แจงเรื่องกรอบตัวชี้วัด ในการประชุมคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา คร้ังที่ ๗/๒๕๕๑ วันจันทรที่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๑ ไดมีมติเห็นชอบใหสวนราชการสังกัดรัฐสภาดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยทานประธานรัฐสภาไดมีคําสั่งรัฐสภา
ที่ ๑๕/๒๕๕๑ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ตั้งคณะกรรมการกําหนดกรอบตัวชี้วัด ซึ่งคณะกรรมการ 
ไดกําหนดกรอบตัวชี้วัดเสร็จแลว โดยกอนที่คณะกรรมการจะกําหนดกรอบตัวชี้วัด คณะกรรมการไดตั้ง
คณะอนุกรรมการของแตละสวนราชการ เปนอนุกรรมการของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและ 
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อนุกรรมการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยอนุกรรมการแตละสวนราชการไดไปกําหนดกรอบตัวชี้วัด
แลวเสนอคณะกรรมการ  ซึ่งบัดนี้คณะกรรมการไดจัดทํากรอบตัวชี้วัดเสร็จเรียบรอยแลว โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดกําหนดเปน ๔ มิติ 
  มิติที่ ๑ มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ คิดน้ําหนักรอยละ ๔๐ 
  มิติที่ ๒ มิติดานคุณภาพดานการใหบริการ น้ําหนักรอยละ ๑๕ 
  มิติที่ ๓ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ น้ําหนักรอยละ ๑๕  
  มิติที่ ๔ มิติดานการพัฒนาองคการ น้ําหนักรอยละ ๓๐ 
  ซึ่งเมื่อเทียบกับป ๒๕๕๑ ปที่แลวมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องน้ําหนัก โดย ป ๒๕๕๑ มิติที่ ๑ 
ดานประสิทธิผลน้ําหนักรอยละ ๔๕ แตปนี้เหลือน้ําหนักรอยละ ๔๐ มิติดานคุณภาพ ป ๒๕๕๑ น้ําหนัก 
รอยละ ๑๖ ปนี้เปนรอยละ ๑๕ มิติที่ ๓ ดานประสิทธิภาพ ป ๒๕๕๑ น้ําหนักรอยละ ๑๒ แตปนี้เหลือรอยละ 
๑๕ และมิติดานพัฒนาองคกร ป ๒๕๕๑ น้ําหนักรอยละ ๒๗ ปนี้รอยละ ๓๐ เพราะวามีรายละเอียดตัวชี้วัด
ที่เปลี่ยนแปลงไปน้ําหนักก็เลยเปลี่ยนแปลงไปคะ 
  ประธาน  :  ในขั้นตอนนี้ทานผูอํานวยการสํานักตาง ๆ ที่จะตองดูแลในเรื่องนี้ทานมี 
ขอโตแยงในประเด็นตาง ๆ เหลานี้ไหมครับ การเปลี่ยนเกณฑน้ําหนักในการใหคะแนนทุกทานทราบแลว 
เห็นชอบดวยแลวนะครับ เชิญทานรองตอครับ 
  นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม  :  ในรายละเอียดของแตละมิตินะคะ 
  มิติที่ ๑ ดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนักรอยละ ๔๐  แตละสวนราชการอาจจะ
ดูเร่ืองเจาภาพหลัก เจาภาพรองไปดวยนะคะ ดูวาทานจะเห็นชอบประการใด ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสําเร็จ
ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามพันธกิจ และมีการสนับสนุนดานการตรากฎหมาย 
น้ําหนักรอยละ ๘  เจาภาพหลัก สํานักกรรมาธิการ ๑ ผูรายงาน และมีสํานักการประชุม สํานักกฎหมาย  
สํานักกรรมาธิการ ๒ สํานักกรรมาธิการ ๓ เจาภาพรอง สํานักวิชาการ สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
นอกนั้นคือ สํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร สํานักบริหารงานกลาง สํานักการพิมพ สํานักรักษา 
ความปลอดภัย สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา กลุมงานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร เปนหนวยงาน
สนับสนุน ซึ่งตรง ๕ คะแนนก็จะเหมือนปที่แลวคือเจาภาพหลักไดน้ําหนัก ๕ เจาภาพรองได ๓ และ
หนวยงานสนับสนุนได ๑ คะ หนวยงานที่เปนเจาภาพหลักเราก็ใหเจาภาพหลักไดเขามาชี้แจงตอ
คณะกรรมการกําหนดกรอบตัวชี้วัด  
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ จะเปนรอยละความสําเร็จของการดําเนินงานเทียบกับระยะเวลาที่กําหนด 
ซึ่งทางเจาภาพกลักก็ไดกําหนดระยะเวลามาวางานแตละชิ้นจะสําเร็จภายในระยะเวลาเทาไร น้ําหนัก 
รอยละ ๔  และรอยละของเรื่องที่พบความผิดพลาดก็น้ําหนักรอยละ ๔  
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  ประธาน  :  ขออนุญาตอยางนี้นะครับ วันนี้เราประชุมกันเพื่อทําความเขาใจในแตละจุด 
แตละประเด็นตาง ๆ เหลานี้ เอกสารไดสงใหในเบื้องตนทุกสํานักแลวใชไหมครับ เพราะฉะนั้นที่อยูใน
ข้ันตอนการประชุมคือเฉพาะประเด็นที่มีปญหาหรือวาเราตองมาไลเลียงกันทั้งหมดเลย คือถาอะไรที่ลงตัว
แลวและเขาใจสอดคลองตองกันแลวเราจําเปนตองมาทบทวนอีกหรือเปลา  หรือจะผานไปเลย 
ถาไมจําเปนตองพิจารณาในราย Item เรามาดูไดไหมครับ ทานมีเอกสารในมือทุกทานแลวและมกีารประชมุ
ลวงหนากันมากอนหลายครั้งแลว เราจะมาดูตัวที่ยังไมตกผลึกหรือตัวที่อาจจะตองชี้ขาดกัน เราจะไดให
โอกาสทานรองพรพิมลในฐานะที่ทานเปนที่ปรึกษาของเราใหความคิดเห็นวาตรงนี้เปนอยางนี้ไมไดนะ 
จะตองเปนอยางนั้น เปนอยางนี้ จะกระชับกวา อยางนั้นจะดีกวาไหมครับ หยิบยกขึ้นมาเลยอยางนั้นไดไหมครับ 
  นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม  :  กอนหนานี้ก็มีการแจงสํานักไปแลวรอบหนึ่ง วันนี้เปนครั้งที่ ๒ 
แลว ในชวงชี้แจงเจาภาพหลักก็ไดไปชี้แจงแลว ถือวาเอกสารนี้ให ผอ. สํานัก และทานรองทุกทานแลวคะ 
  ประธาน  :  ถาเปนอยางที่ผมวาไดใครจะ Raise ปญหาขึ้นมาวาที่ยังไมลงตัว ยังมีความ 
ไมเขาใจ ทั้งทางสํานักที่ยังไมเขาใจหรือติดใจวานาจะเปนอยางนั้น นาจะเปนอยางนี้มากกวา จะไดหาขอ
ยุติรวมกัน พอตกลงเสร็จแลวจะไดรับไปปฏิบัติตามแนวทางนี้ วัตถุประสงคคืออยางนั้นใชไหมครับ  ใครจะ
เร่ิมอยางไรกอน  จะมีใครที่จะเสนอปญหาที่ยังมีขอขัดแยงยังไมลงตัวอยูไหม หรือทานรองพรพิมลวา
อยางไร เชิญครับ 
  นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ  :  ประเด็นที่ทานจะ Feedback กันก็คงเปนประเด็นหนึ่ง 
แตวาจากที่อานเอกสารซึ่งก็ไดผานในกระบวนการที่เขาไปรวมพิจารณาในรายละเอียด อาจจะมีขอสังเกต
เกี่ยวกับเร่ืองของการจัดทําเปนขอมูลตามตัวชี้วัดบางตัว จะขออนุญาตใหขอสังเกตวานาจะทําใหชัดเจน 
โดยเริ่มต้ังแตหนา ๒๒ พอดีอานจากเอกสารที่สงไปใหดูลวงหนาไมทราบวาจะเปนหนา ๒๒ ของเลมนี้ดวย
หรือเปลา อยูในตัวกรอบคะ ถาตรงกันดูที่หนา ๒๒ ซึ่งเปนเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดที่ ๑.๓  ระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนางานดานวิชาการ ขออนุญาตพูดสรุปที่ทานรองอุมาสีวพูดสักครูเพื่อทานทัง้หลาย
จะไดเขาใจ วาวันนี้การทํากรอบตัวชี้วัด ป ๒๕๕๒ ยังใช ๔ มิติอยูอยางเดิม แตจะมีการปรับน้ําหนักโดยมี
การปรับน้ําหนักของมิติที่ ๑ ซึ่งเดิมเคยกําหนดเปน ๔๕ เหลือ ๔๐ แลวเอาคะแนนที่เราปรับลดลงไป ๕ 
ไปกระจายเพิ่มใหในมิติที่ ๓ มิติที่ ๔ มิติที่ ๒ มิติที่ ๓ ก็มีการปรับดวยนะคะ เดิมมิติที่ ๒ ของป ๒๕๕๑ นั้น
เราเคยใหคะแนนอยูที่คะแนนรอยละ ๑๖ เราจะปรับปนี้เหลือ ๑๕ ตัดลงมา ๑ สวนมิติที่ ๓ เดิมเคยเปนรอย
ละ ๑๒ เราก็จะเพิ่มใหเปนรอยละ ๑๕ คือไดเพิ่มมา ๓ มิติที่ ๔ จะเพิ่มจาก ๒๗ เปน ๓๐ ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให
สอดคลองกันกับทิศทางของการที่เราจะพัฒนาองคกรไป ซึ่งวันนี้เราคงจะเนนในเรื่องของการเพิ่มคุณภาพ
การใหบริการ เพิ่มประสิทธิภาพ แลวก็เพิ่มในเรื่องของการพัฒนาองคกร เมื่อคะแนนมีการปรับไปตัวชี้วัดใน
แตละตัวซึ่งเคยกําหนดเอาไว ซึ่งตัวชี้วัดหลายตัวเปนตัวชี้วัดที่ดําเนินการตอเนื่อง ซึ่งบางตัวก็จะใหคะแนน 
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อยางเดิม แตบางตัวจะมีการปรับลด บางตัวก็จะมีเพิ่ม ฉะนั้นวันนี้ที่ไมเหมือนกับของปที่แลวก็คือการให
น้ําหนักของตัวชี้วัดแตละตัวของ ส.ผ. กับ ส.ว. วันนี้มีความแตกตางกันในแงของการเนนใหความสาํคญัแลว
ก็ในแงของ Fact ของแตละองคกร ไดทําตารางเปรียบเทียบของป ๒๕๕๑ กับป ๒๕๕๒ มาประกอบใหทาน
พิจารณาดวยแลววา ป ๒๕๕๑ ตัวชี้วัดอะไรที่เปนน้ําหนักอะไร และป ๒๕๕๒ น้ําหนักจะเปลี่ยนเปนอยางไร  
เอกสารไมทราบวาฝายผลิตเขาผลิตไดทันหรือเปลา ถาทันเปนเลมนี้ทานก็ดูประกอบวาในป ๒๕๕๑ 
จากน้ําหนักที่ลดลงไปเหลือ ๔๐ เพราะฉะนั้นเราวัดในเรื่องของพันธกิจและในเรื่องของการทําตาม
ยุทธศาสตร ปนี้เราเพิ่มข้ึนมาอีกตัวหนึ่งคือเราจะวัดประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการดวย ซึ่งปที่แลวไมได
วัด เพราะฉะนั้นจากการเพิ่มตัวนี้ข้ึนมาเราก็มีการกระจายน้ําหนัก ก็จะวัดความสําเร็จของการบรรลุตาม
พันธกิจ เหลือ ๒๐ ใน ๒๐ นั้นก็นอยกวาปที่แลว ๕ แตวากระบวนงานตาง ๆ นั้นก็ยังวัดเหมือนเดิม 
เพราะฉะนั้นการจัดสรรในแงของน้ําหนักก็จะทําใหสอดคลองกันกับน้ําหนักที่เหลืออยู ๒๐ ซึ่งก็จะมีงาน
สนับสนุนดานการตรากฎหมาย ดานควบคุมตรวจสอบการบริหารงานแผนดิน แลวก็ยุทธศาสตรทางสภา
ผูแทนราษฎรเองก็หยิบยุทธศาสตรสําคัญขึ้นมา ๒ ยุทธศาสตร จะเปนยุทธศาสตรในเร่ืองที่เกี่ยวกับเร่ือง
ของการเสริมสรางพัฒนาระบบขอมูลเพื่อเปนศูนยขอมูลนิติบัญญัติ ซึ่งอันนี้จะเปนยุทธศาสตรใหมที่จะ
เพิ่มข้ึนมานะคะ และในแงที่จะทําใหเกิดความสําเร็จในเรื่องของการเปนขอมูลศูนยนิติบัญญัตินั้น ก็เลยวัด
ความสําเร็จตัวยอยลงไปในเรื่องของความสําเร็จในการที่จะตองดําเนินการตามแผนปฏิบัติการนําเขาขอมูล 
แลวก็มองที่รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการขอมูล ซึ่งก็คงเปนทานสมาชิกรัฐสภาเปนสวนใหญ  
  อีกยุทธศาสตรหนึ่งที่เอามาวัดตอก็คือความสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
การเผยแพรประชาธิปไตย ซึ่งอันนี้เดิมเคยทําไวปที่แลวแตวันนี้จะวัดตอเนื่องในแงที่วานอกเหนือจากที่จะ
วัดความรูความเขาใจของเครือขายที่เราไปอบรมแลวเราจะวัดวาเขาไดไปทํากิจกิจกรรมเชื่อมโยงตอเนื่อง
จากความรูที่เขาไดไปโดยการที่ไปดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองของการที่จะตั้งเครือขาย รวมทั้งเรื่องศูนยสงเสริม
พัฒนาเครือขายดวยหรือไม เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเปนการวัดเพิ่มจากเดิมเมื่อปที่แลว เหมือนกับวาเราวัด
พัฒนาการในเชิงผลสัมฤทธิ์เพิ่มมากขึ้น  
  สวนในเรื่องของความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการนั้นเราก็จะวัด
ความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ และวัด
ในเรื่องขอความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการที่อยูในเอกสาร
งบประมาณรายจาย ซึ่งตรงนี้อาจจะมีความแตกตางระหวาง ส.ผ. กับ ส.ว. เนื่องจาก ส.ว. เองนัน้มโีครงการ
เปนจํานวนมากอยูในแผนปฏิบัติราชการ เพราะฉะนั้นน้ําหนักที่ ส.ว. จะใหในเร่ืองของการวัดความสําเร็จ
ของการบรรลุเปาหมายตามแผนโดยดูจากโครงการที่ทําสําเร็จก็จึงใหน้ําหนักมากกวา ส.ผ. ตรงนี้ ส.ว.  
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เขาจะใหน้ําหนัก ๑๒ แต ส.ผ. จะใหอยูที่ ๕ อันนี้ก็จะเปนสวนที่เปลี่ยนแปลงในมิติที่ ๑ มีนัยสําคัญที่เราจะ
เอาไปรายงาน อ.ก.ร. ไดวามีการเปลี่ยนแปลงในมิติที่ ๑ อยางไร  
  สวนในมิติที่ ๒ นั้นก็คงจะวัดในสวนที่เหมือน ๆ กับของเดิม การใหน้ําหนักก็มีปรับลด
แตกตางกันไปบางอยางละ ๑ อยางละ ๒ ก็ไมไดมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่จะตองไปเนนในสวน
ไหนมากนัก การชี้แจงในสวนของมิติที่ ๒ นั้นก็คงจะบอกวาจะดําเนินการคลาย ๆ ของเดิม เพียงแตเพิ่ม
ความเขมขนในเรื่องของการดําเนินการในเชิงของการวัดผลสัมฤทธิ์ใหมากขึ้น  
   ที่จะแตกตางก็คือมิติที่ ๓ ในมิติที่ ๓ ปที่แลวเราวัดการบริหารงบประมาณทั้ง ๒ ตัว วัดทั้ง
ในเชิงของใชจายภาพรวมกับวัดในเชิงของเบิกจายงบลงทุนและงบรายจายอื่น ซึ่งทานสมชัยทานเคยให
ขอสังเกตใน อ.ก.ร. วาความจริงนาจะวัดตัวใดตัวหนึ่ง ซึ่งวันนี้ป ๒๕๕๒ ก็ใหวัดตัวใดตัวหนึ่ง แตวา 
๒ สํานักงานเลือกไมเหมือนกัน ทาง ส.ผ. เลือกการวัดเบิกจายงบประมาณรายจายในภาพรวม ในขณะที่ 
ส.ว. ก็จะวัดในสวนของรอยละอัตราเบิกจายงบลงทุนและงบรายจายอื่น ๒ ตัวนี้จะวัดไมเหมอืนกนัเนือ่งจาก
ขอมูลของแตละสวนราชการ เนื่องจากวา ส.ว. มีงานที่ไปทําในสวนของงบลงทุนอยูจํานวนเยอะ ในขณะที่ 
ส.ผ. งบลงทุนมีแตวาเปนงบกอนใหญซึ่งมีปญหาในเชิงของการจะไป Implement เชน เร่ืองของการที่เราได
งบมาในการจะพัฒนาอาคารสถานที่และรัฐสภาใหม ถาเอาตรงนั้นมาวัดก็คงจะไมไดเอามาวัดอยูดี
เพราะวาเปนปจจัยที่เราควบคุมไมไดในเรื่องของการที่จะสรางไดหรือไมได ในที่สุดทาง ส.ผ. เองก็เลยเลือก
ที่จะวัดในเชิงงบประมาณรายจายภาพรวม ก็จะไดดูกระบวนการใชจายทั้งหมด ซึ่งอันนี้จะสัมพันธกับมิติ 
ที่ ๑ เมื่อกี้ ที่เราบอกวาเราจะไปวัดในเรื่องของแผนปฏิบัติราชการ เพื่อจะไดทําใหเมื่อเราวัดในเรื่องของ
แผนปฏิบัติราชการไปวาสวนราชการจะตองพยายามดําเนินการใหไดตามแผนก็จะมีผลตอเร่ืองของการ
เบิกจายงบประมาณไปดวย เพราะวาถาทํางานไดตามแผนก็สามารถที่จะเบิกจายงบประมาณไดตามแผน
ไปดวย เพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวชี้วัดที่เราไปปรับในมิติที่ ๑ ก็จะทําใหเกิดผลในทางปฏิบัติในมิติที่ ๓ 
เพื่อที่จะไดทําใหสถานการณในเร่ืองของการบริหารงบประมาณเราดีข้ึน เพราะวาปที่แลวเราก็สอบตกตัวนี้
ทั้ง ๒ สํานักงาน ซึ่งจะเหมือน ๆ กับที่อ่ืนดวย เพราะฉะนั้นเปนทิศทางที่ถูกที่สวนราชการสังกัดรัฐสภาจะใช
ตัวนี้มาเปนตัวขับเคลื่อนใหการดําเนินการตามแผนเปนไปไดตามเปาหมาย จะไดไปสะทอนในเรื่องของการ
เบิกจายงบประมาณดวย และในมิติที่ ๓ มีเพิ่มมาตัวหนึ่งคือเร่ืองของระดับความสําเร็จของการตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งแตเดิมนั้นไปวัดอยูในบริหารความเสี่ยง แตปนี้ฝายบริหารเองเนื่องจากกรมบัญชีกลางให
ความสําคัญกับเร่ืองของการที่จะพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในใหมัน Function ตามระเบียบเคย
กําหนดเอาไว ซึ่งเราพบวาที่ผานมาสวนใหญแลวไมคอยไดดําเนินการตามที่ระเบียบบอก หรือดําเนินการ 
ก็ไมสมบูรณและไมใหความสําคัญ เพราะฉะนั้นวันนี้กรมบัญชีกลางเขาไปเสนอขอใหฝายบริหารเอาตัวชี้วัด
ตัวนี้มากําหนดเอาไวเปนตัวชี้วัดอยูในมิติที่ ๓ ในดานประสิทธิภาพของการทํางาน ซึ่งทีนี่ก็เอามาเปน 
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ตัวชี้วัดดวย ซึ่งทั้ง ๒ สํานักงานก็ดําเนินการดวยกันทั้งคูในเรื่องของการตรวจสอบภายใน สวนเรื่องอื่น ๆ ใน
มิตินี้ก็จะทําเหมือนกับปที่แลว ไมวาจะเปนเรื่องของการประหยัดพลังงาน เร่ืองของการที่จะรักษามาตรฐาน
ระยะเวลากับลดข้ันตอน แตวาที่ปรึกษาใหขอสังเกตไววาจริง ๆ แลวตองมีพัฒนาการใหมากขึ้น เร่ืองของ
มาตรฐานระยะเวลาครั้งที่แลวเราก็อิงกับเร่ืองของกฎระเบียบขอบังคับที่ทางสภากําหนดเอาไววา ทํางาน
ตองเสร็จเมื่อไร อยางไร แตวันนี้ทางฝายบริหารการรักษามาตรฐานของเขา เขารักษามาตรฐานหลังจากที่
เขาไปทําและลดขั้นตอนมาดวย ก็เลยฝากเปนขอสังเกตที่นี่วามาตรฐานตรงไหนที่แมจะกําหนดไวดวยกฎ 
ขอบังคับ ถาเกิดเราทําแลวเราสามารถลดขั้นตอนไดดีกวาอาจจะนําไปสูเร่ืองของการไปแกกฎขอบังคับนั้น 
ก็ใหไปพิจารณาดวยในเชิงของการลดขั้นตอนดวย แตอยางไรก็ดีถายังไมสามารถลดไดทันในปนี้เร่ืองของ
การรักษามาตรฐานก็คงจะตองรักษามาตรฐานตามที่ขอบังคับกําหนดเอาไว เพราะฉะนั้นตัวชี้วัดตัวนี้สวน
ราชการก็จะตองไป List มาวามาตรฐานระยะเวลาการทํางานทั้งหมดที่เปนไปตามขอบังคับก็ดี หรือเปนไป
ตามมาตรฐานที่ทางฝายบริหารหรือสวนราชการยอมรับแลววาอันนี้คือมาตรฐานที่เอาไปปฏิบัติแมจะไมได
กําหนดในกฎขอบังคับ ก็ตองไป List ตัวกระบวนงานตาง ๆ เหลานั้นมา เพื่อที่วาทานจะไดทราบวาปจจุบัน
ทานทําไดตามมาตรฐานไหม สวนเรื่องลดขั้นตอนปที่แลวเราก็อนุโลมวาเปนปเร่ิมตนของการที่จะมา
ทบทวนกระบวนการใหม เพราะฉะนั้นปนี้เราก็เสนอใหสวนราชการตองไปสํารวจกระบวนงานทั้งหมดที่มีอยู
แลวก็พิจารณามาวาในสวนที่เหลือทั้งหมดคิดเปนรอยเปอรเซ็นตแลว ถามีเยอะก็ใหทําในปนี้ใหได ๑ ใน ๓ 
แตวาถาเหลืออยูนอยและไมถึง ๕ กระบวนงานก็ใหทําครบทั้ง ๕ กระบวนงาน ถามีมากกวานั้นก็พยายาม
ทําใหได ๑ ใน ๓ เพื่อที่วาในโอกาสที่เปนแผน ๓ ปในการทําในเรื่องของลดขั้นตอนทานจะไดบรรลุได แตถา
กระบวนงานเหลือนอย ปนี้หรือปหนาทานก็นาจะทําเรื่องลดขั้นตอนไดหมด อันนี้ก็จะเปนเรื่องที่อยูในมิติ 
ที่ ๓ นะคะ  
  ในสวนของมิติที่ ๔ เปนการดําเนินการที่ตอเนื่องและปนี้ใหความสําคัญกับน้ําหนักในเร่ือง
ของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพราะทานมียุทธศาสตรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเอาไวแลว 
และทานก็ลงทุนในเรื่องของการทําแผนพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ทั้ง ๒ สํานักงานก็ลวนไปจางที่
ปรึกษาในการมาดําเนินการ แตวาทําในลักษณะเหมือนกับเร่ิมตนศึกษาวิเคราะหแลวทํานํารอง ฉะนั้นปนี้ 
ก็จะวัดตอเนื่องโดยการที่สวนราชการจะเอามาขยายผลในการดําเนินการเองเปนหลัก เพื่อจะไดพัฒนาองค
ความรูเร่ืองนี้ในสวนของราชการเอง เพราะฉะนั้นสวนที่เอามาวัดตอก็จะวัดตอเนื่องจากสิ่งที่ไดทําเอาไว
ตั้งแตปที่แลว เชน ในเรื่องของการจะจัดทําแผนสมรรถนะของบุคลากรของสภาผูแทนราษฎร ก็จะทําตอจาก
ที่ไดเคยทําเอาไว ๒๐  สายงาน  ก็จะมาทําในสายงานที่ เหลืออยูตอเนื่องดวยสวนราชการทําเอง 
๒. เปนระดับความสําเร็จในการจัดเตรียมการนําหลักสมรรถนะไปใชในการพัฒนาบุคลากร ก็คือจะเปนตัวที่ 
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ไดเคยศึกษาไวเมื่อปที่แลว ปนี้ก็จะเอามา Implement เชน จะมีในสวนของผูอํานวยการกลุมงานทุกคน  
ก็จะเขาในกระบวนการของตัวชี้วัดตัวนี้ อีกอันหนึ่งคือเร่ืองของ Talent Management เปนเรื่องที่ อ.ก.ร. 
อยากใหสวนราชการทํา เมื่อปที่แลวก็อยูในแผนแลว เพราะฉะนั้นปนี้ก็จะมา Implement เหมือนกัน อันนี้ก็
จะเปนเรื่องที่ดําเนินการอยูในตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับเร่ืองของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ซึ่งเพื่อให
น้ําหนักเปนตัวชี้วัดยอยทั้ง ๓ เร่ือง อยางละ ๔ เหมือนกันหมดทั้งใน ส.ว.  และ ส.ผ. เอง เพียงแตวา 
Content ขางในอาจจะแตกตางกันไปตามขอมูลและพัฒนาการของแตละสวนราชการ แตก็ไปในทิศทาง
เดียวกันเพราะวาเปนเรื่องของการทําตอเนื่องจากสิ่งที่สวนราชการไดทําไปแลวตั้งแตปที่แลว 
  อีกตัวหนึ่งที่เพิ่มข้ึนในมิตินี้จะเปนเรื่องของการวัดระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการ
ดานการพัฒนาองคกรที่เปนเรื่องของ PMQA ซึ่งอันนั้นคือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ
หนวยงานภาครัฐไดดําเนินการอยูในฝายบริหาร ซึ่งที่นี่ก็รับจะเอามา Implement ที่ในสวนราชการสังกัด
รัฐสภาดวย เพื่อจะพัฒนาองคกรและพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เปน 
Concept ของการที่จะทําการประเมินในป ๒๕๕๒ ซึ่งจะมีเหตุและผลในการที่จะเอาไปเสนอ อ.ก.ร. วาเรามี
การปรับเปลี่ยนในสาระสําคัญอยางไรบาง มีการพัฒนาตอเนื่องอยางไรจากที่ที่ปรึกษาไดเคยใหขอสังเกตไว
ใน อ.ก.ร. ประเมินแลววาควรจะวัดในเชิงผลสัมฤทธิ์ใหมากขึ้น  
  สวนที่เหลืออยูจะเปนขอสังเกตในแงของการที่ ๑. อาจจะยังเขียนตรงนี้ตก ๆ หลน ๆ ไป 
จะขออนุญาตนําไปแจงฝายเลขานุการ ก็จะมีในเรื่องของการวัดความพึงพอใจ ที่อาจจะตองแกในเชิงของ
ระดับการใหคะแนนซึ่งอยูในหนา ๔๖ แตเดิมเราเคยมีเกณฑการใหคะแนนวาจะวัดในระดับ ๑ คือ 
ความพึงพอใจรอยละ ๖๕  ๒ คือ ๗๐   ๓ คือ ๗๐  ๗๕  ๘๐  ๘๕ วันนี้ที่ปรึกษาขออนุญาตวานาจะปรับ 
ตรงนี้ใหเพิ่มข้ึนในระดับของ ๓ ที่จะสอบผานนาจะเปนเกณฑความพึงพอใจอยูในระดับรอยละ ๘๐ 
เพราะวาจริง ๆ แลวมันเปนเปาหมายโดยรวมของระบบราชการทั้งหมดวาในการสํารวจความพึงพอใจนั้น
ประชาชนหรือผูรับบริการทั่วไปควรจะพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงานภาครัฐไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
เพราะฉะนั้นก็เลยขออนุญาตวาเรานาจะ Up ข้ึนไปเปน ๘๐  ซึ่งตรงนี้ปที่แลวทานก็ไดเกิน ๗๕ อยูแลวใน
บางตัว เพราะฉะนั้นก็ควรจะทาทายขึ้น ขออนุญาตปรับตรงนี้ และในสวนของระดับความสําเร็จในการ
ตรวจสอบภายในนั้นเนื่องจากวาในฝายบริหาร กรมบัญชีกลาง เขามีรายละเอียดของเกณฑการใหคะแนน
ดวยซึ่งตรงนี้ไมไดใสเขามา ขออนุญาตวาไดแจงทางฝายเลขานุการแลววาไหน ๆ เราจะดําเนินการตามเขา
แลว ข้ันตอนของการใหคะแนนในแตละขั้นตอนกรมบัญชีกลางเขากําหนดเอาไวเปนจุดในแตละขั้นตอนวา
ถาจะไดคะแนน ๑ ตองทํากิจกรรม ๓ อยาง ในกิจกรรม ๓ อยางก็จะใหน้ําหนักเอาไวเลยวาเปน .๓  .๒  .๕  
เพื่อที่เขาจะไดรูวาถากิจกรรมไหนสวนราชการไมทําจะถูกหักตาม Point ตรงนั้น ซึ่งเผอิญไมมีอยูใน
รายละเอียดตรงนี้นะคะ ขออนุญาตวาคงจะเอาไปเพิ่มไดและไมไดกระทบกับอะไร เพราะวาคะแนนของ 
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ทานวัดขางบนยังโอเคอยู เพียงแตขางลางที่ขาดไปตองขยายในรายละเอียดใหชัดเจนเพื่อที่จะไดสะดวกใน
การที่เวลาพิจารณาวากิจกรรมไหนสวนราชการขาดการดําเนินการไปก็จะถูกหักคะแนนเหมือนที่ฝาย
บริหารเขาดําเนินการ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                      ๒/๑ 
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จริง ๆ แลวโดยความเหน็ของตัวเองที่เปนหลักสําคัญ ๆ นาจะมีจุดอยูตรงประมาณนี้ ที่เหลืออยูกเ็ขาใจวา
นาจะเรื่องของการกําหนดผูรับผิดชอบ ในฐานะเจาภาพหลัก เจาภาพรอง และหนวยสนับสนนุ ซึง่ปที่แลวก็
มีปญหาอยูบางเหมอืนกนัในแงที่วาทาํใหน้ําหนกัของแตละสํานกัที่ไดไปจากการกระจายความรบัผิดชอบ
ในตัวชี้วัดนั้น อาจจะมีปญหาที่ไปมีผลตอการจัดสรรสิ่งจูงใจ ใหขอสังเกตปนี้สวนใหญแลวเหมือนกับเปน
กระจายเกือบทุกสํานัก ถาจะมองในเชิงของการทํางานเปนทมี กม็องดูวานาจะทํางานเปนทีมมากขึ้น 
เพราะวาทุกสาํนักจะเขามามีสวนเกี่ยวของ อาจจะเปนหลักหรือเปนรองก็จะมา หนวยงานสนับสนุนก็จะ
หายไปจากตรงนี ้คําวาสนบัสนุนจริง ๆ แลวก็คือวาจะเปนคนที่ใหขอมลู และปฏิบัติอยูแลว แตเจาภาพหลกั
คือคนที่ตองคดิในเรื่องของหลักเกณฑ การติดตาม หรือการรายงานผล หรือวาถารูปแบบที่จะตองผลักดัน
อยางไร ก็ไปคิดในเชิงที่จะตองผลักดัน ตรงนัน้น้าํหนักเราถึงใหเขาไดเยอะ แลวก็โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ทาํ
หนาที่รายงานดวย สวยเจาภาพรองจริง ๆ ก็คือมีหนาทีท่ี่จะตองทํางานเกือบจะใกล ๆ กับเจาภาพหลัก แต
วาไมข้ึนกับข้ันทีว่าจะตองมานัง่คิดทาํอะไรตออะไร เพราะเจาภาพหลักเปนคนรายงาน น้าํหนักก็ลดจาก
เจาภาพหลักไปหนอย แตวนันีก้็รูสึกวาจะกระจายไปในทุก ๆ หนวยงาน โดยขอสังเกตถาเปนไปตาม
ขอเท็จจริงของงานที่เขาตองรับผิดชอบอันนัน้ก็ไมมีปญหาอะไร เพยีงแตวาอยาเอาชื่อไปไวเฉย ๆ แลวไมได
ทํา จะทําใหคนที่เขารับผิดชอบหลักจริง ๆ ที่เขาจะตองทาํงาน แลวคนที่มีชื่อไปรวมดวยแลวไมไดทํางานจะ
เกิดเปนปญหาในการปฏิบัติอันนี้ก็ฝากเปนขอสังเกตเอาไว ถาไมไดมีปญหาตรงนัน้ก็คงไมเปนไร 
  ประธาน  :  ขอบคุณครับ เชิญครับ 
  นางบุษกร วรรธนะภูติ  :  ขออนุญาตทานประธาน ที่ทานที่ปรึกษาบอกวาถาไดมีปญหา
ตรงนั้นก็ไมเปนไร แตในโอกาสนี้เรายังสามารถทีจ่ะปรับเปลี่ยนได ในเรื่องของสาํนักกฎหมายมกีระบวนงาน
ญัตติ การยกรางญัตติ ซึง่ปที่แลวเราของเขาไปอยูในลักษณะเจาของ เจาภาพรอง กระทูถามไดลดขั้นตอน 
๓ ชั่วโมง หรือวาทําไดภายใน ๑ วัน ทนีี่ญตัติก็งานในทํานองเดียวกนักบัการเขียนกระทูถาม ซึ่งเปนงาน
หลักของสาํนกักฎหมาย ยกรางกฎหมายและยกรางกระทู ญัตติ ฉะนัน้ในโอกาสนี้กอ็ยากจะขอความกรุณา
ที่จะเอาเราเปนเจาภาพรองในตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๓.๑ กระบวนการญัตติทัว่ไป ซึ่งยังไมเจาภาพรอง เพราะวา
จากการดําเนนิของคณะกรรมการพัฒนาการปรับปรุง พัฒนาการใหบริการก็ในกระบวนงานที่ ๑๖ เราก็ทาํ
ทั้งกระทูและญัตติดวย  
  ประธาน  :~หนาอะไรครับ 
  นางบุษกร วรรธนะภูติ  :  หนา ๕  
  ประธาน  :  หนาที่ ๕ ตัวชีว้ดัที่ ๑.๒.๓ กระบวนการญัตติทั่วไป กระบวนการญัตติตั้ง
คณะกรรมาธกิารวิสามัญใชไหมครับ ขอเปนเจาภาพรอง เกณฑในการเปนเจาภาพรองมีอยางไรบางครับ 
เขาได เขาไมไดมีเหตุผลอะไร 



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการสํานกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร    ศิริลักษณ ๒/๒ 
วันศุกรที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 
 
  นางบุษกร วรรธนะภูติ  :  คือทางสํานักกฎหมายเปนผูยกราง แลวสวนกระทูถามก็ไดเปน 
เจาภาพรองอยูแลวในตัวชีว้ดัที่ ๑.๒.๑ 
  ประธาน  :  เชญิครับ 
  นางสาวศศิเพญ็รัตน พลสนะ  :  คํานยิามคําวาเจาภาพรอง หมายถึงผูที่ใหการสนบัสนุน
ขอมูลในการดาํเนนิงานเพื่อใหเจาหลักรวบรวมนาํเสนอแลวก็รายงาน นี่คือคํานยิามที่จะถือไดวาเปน
เจาภาพรองไดหรือไม สวนเจาภาพหลัก ผูใหการสนับสนุนขอมูลและดําเนนิการรายงาน สวนผูสนับสนนุมี
หนาที่ใหขอมลูอยางเดยีว แตวาการใหการสนับสนนุนัน้ ไมจําเปนจะตองถึงขนาดใหขอมูล เพียงแตวา
อํานวยความสะดวกให 
  นางสางพรพิมล รัตนพทิักษ  :  ขออนุญาตอานนะคะ เจาภาพรองจะหมายถงึหนวยงานที่
ตองปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กาํหนดเอาไวในกระบวนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดนัน้ ๆ ซึ่งตองรวมปฏบิัติกับ
เจาภาพหลักอยางใกลชิดในการผลักดัน การรวบรวมขอมูลที่จําเปนเพือ่ประกอบการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง ซึง่ถาในแงของการดําเนนิงานตรงสวนนีถ้าเขาขายตามอยางทีว่า กใ็หได 
  ประธาน  :  ใหหรือไมใหครับ  
  นางบุษกร วรรธนะภูติ  :  ขออนุญาตยนืยนันะคะวาอันนี้เราก็ใหบริการสมาชิกในการยก
รางญัตติและกระทูถาม เปนงานหลักของเราอยูแลว  
  ประธาน  :  เปนเรื่องการอานคํานิยามกนัไป แลวก็ดูวาตัวเขาหรือไมเขา แลวกรรมการที่
เปนผูกาํหนดกรอบตัวชี้วัด ผมไมทราบวาเรื่องนี้ไดขอมาตั้งแตตนหรอืเปลา ถาขอมาตั้งแตตนแลวเขาไมให 
ผูที่ไมใหมีเหตผุลอะไร วาเขาไมเขาดวยเหตุผลอะไร จึงไมใหเขาเปน หรือวาไมเคยขอมากอน แลวพึ่งนึกได
วันนี้แลวกม็าขอวันนีห้รืออยางไร คือทุกอยางตองมีเกณฑในการพิจารณา เกณฑที่อานคือคํานิยามวา
บรรยายลักษณะของผูสนับสนุน ตัวหลัก ตัวรอง ถาพิจารณาตรงเนื้องานตรงนัน้มนัเขาลักษณะของ
ผูสนับสนนุหรอืไมอยางไร หรือตัวรองหรือไมอยางไร ใครจะใหคําตอบตรงนี้ครับ คือตองมีคนพิจารณาที่มา
จัด เกณฑเดียวกับที่เขารองขอ ณ เวลานี ้เขาเกณฑที่จะจัดใหเขาหรือมจัดใหเขาดวยเหตุผลอะไรไหมครับ 
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  : เร่ืองทานประธาน ตัวชีว้ัด ผูรายงานคือสํานกัการประชุมเปน
เจาภาพหลักและผูรายงานดวย ตองถามวาสํานักกฎหมายมีบทบาทเปนเจาภาพรองในเรื่องการยกราง
ญตัติไหมอันนีเ้ปนตัวชีว้ัดเดมิ ปที่แลวไมมสํีานักกฎหมายเปนเจาภาพรอง แตตรงกระทูถามกจ็ะมีเพราะวา
ยกรางกระทูถาม แตตรงเรื่องญัตติ สํานักกฎหมายไมมกีารยกรางญัตติ 
  นางสาวพรพมิล รัตนพทิักษ  :  ขออนุญาตคะ จริง ๆ แลวการกาํหนดตรงนี้เปนเรื่องของ
สวนราชการ สวนราชการจะเปนคนรูวาใครทํางานมาก นอย ขออนุญาตใหขอสังเกตแลวกันวา ถาสมมุติเรา
มองในเชงิของแมแตสํานักบริหารกลาง สํานักพิมพ สํานกัรักษาความปลอดภัย ยังเปนหนวยงานสนับสนนุ  
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แลวสํานกักฎหมายเขาหายไปจากระบบในเรื่องของกระบวนการญัตติตั้งคณะกรรมาธิการ โดยขอเท็จจริง
ทํางานหรือเปลา ถาเขาทํางานเขาตองมีชือ่อยู แตถามีเขาจะมีอยูในบทบาทอะไร ก็หนักับไปดูเมื่อกี้นี้ได
อาน ถาเขาที่จะเปนเจาภาพรองได หรือจะเปนแคสนับสนุน ก็ตองมาดมูาสนบัสนนุทีลิ่สช่ือมาทัง้หมด ที่
วันนี้เปนสนับสนุนอยูในกลุมเดียวกนัหรือเปลา 
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  ในสวนราชการวาตัวเจาภาพหลัก เจาภาพรอง ถาทาํงานจริง
ตรงนี้ก็ให แตปที่แลวญัตติเราก็ตามนี้สํานักกฎหมายไมไดเปนเจาภาพรอง เราก็ใหสํานักประชมุในฐานะเจา
หลักเปนคนทาํรายละเอียดตัวชี้วัดนีม้า  
  นางสาวศศิเพญ็รัตน พลสนะ  :  ทานประธานคะ ขออนญุาตเพิ่มเติม การกําหนดตัวชี้วัด
แลวเราจะนํากระบวนงานอะไรของภารกิจหลักมากาํหนดเปนตวัชี้วัดนั้น เราไดเชิญทางสวนราชการตาม
กระบวนงานนีม้าหารือแลวใหเขานํากลบัไปพิจารณารวมกันวาอะไรทีค่วรจะเปนเจาภาพหลกั เจาภาพรอง 
หรือสนับสนุน อันนี้คือขอสรุปของสวนราชการ ไดดําเนินการเสนอมา คณะกรรมการจึงไดกําหนดมาเปน
แบบนี้ แตพอมาเมื่อวันศุกรสํานักกฎหมายก็ไดทําหนังสอืมาเพิม่เติม แตถามาพิจารณาแลว ถาเขาได
ดําเนนิการยกรางญัตติใหกบัทานสมาชิก การที่เขาจะไดรับเปนเจาภาพกน็าจะเหมาะสม เพราะเขาได
ดําเนนิการตามภารกิจหลกัขององคกรดวยจริง ๆ  
  ประธาน  :  ๑.๒.๑ ใชไหมครบั กับ ๑.๒.๒ ใชไหมครับ ทีท่างสํานักกฎหมายคิดวานาจะได
เปนเจาภาพรองดวย อยางนั้นใชไหมครบั  ๒ อันใชไหมครับ 
  นางบุษกร วรรธนะภูติ  :  ใชคะ 
  ประธาน  :  ก็ตองถามอยางนี้วาในฐานะเจาภาพรองที่เขียนไวแลวใน ๑.๒.๑ สํานัก
วิชาการที่เขยีนวาเปนเจาภาพรองดวยภารกิจอะไร สํานกัวิชาการครับ ก็เกณฑเดียวกันไมใชหรือ เมื่อ
เปรียบเทยีบหนวยขางเคยีงเขา สํานักการประชุมเปนผูรายงานกระบวนการตัง้กระทูถามในสวนของ
สํานกังานวุฒสิภาก็ตาม แตเขาบอกวาเจาภาพรองคือสํานักวชิาการ กถ็ามวางานของวุฒิสภาที่จัดเปน
เจาภาพรองในสํานักวิชาการ เปนผูยกรางใชไหม คือเกณฑในการพิจารณาเปนหลกั เปนรอง ก็นาจะเปน
เกณฑเดียวทัง้ ๒ สภา เพราะภารกิจเหมือน ๆ กัน ถูกไหมครับ สํานกักฎหมายมีแลวจะเอาอะไรอีก ตกลงจะ
เอาเลขอะไร เมื่อกี้คุณอาน ๑.๒.๑ ของวฒุิสภา ผมกเ็ทียบเคียงใหวาวุฒิสภามีสํานักการประชุมเปน
ผูรายงาน สํานักวชิาการเปนเจาภาพรอง ก็เลยถามวาวฒุิสภาเปนเจาภาพรองเขามาในฐานะผูรางใชไหม 
พอไปดูกระทูถามทั่วไปในหนา ๔ ขอสํานกังานเลขาธิการ สํานักกฎหมายกเ็ปนเจาภาพรองอยูแลว 
๑.๒.๓.๑ กบั ๑.๒.๓.๒ ก็คําถามเดิม ก็คือ เมื่อเทียบเคียงกับหนวยขางเคียงเราพิจารณาในลักษณะ
เดียวกนั การตั้งกรรมาธกิารวิสามัญก็ดี ญัตติทั่วไปก็ด ีในสวนของวฒุิเขาในขอตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒ ก็คือมี 
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สํานักวิชาการ ถูกไหมครับ ที่เอาเขามาเปนเจาภาพรองก็คือยกราง อยางนัน้ใชไหม ถาตรงนี้เทียบเคียง
เหมือนกนักน็าจะใหเขาเพราะเขาเปนผูยกราง ก็ถือวาเปนหนวยงานสนับสนนุ ก็เจาภาพรองพูดงาย ๆ  
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ขออนุญาตทานประธาน เวลาที่คณะกรรมการพิจารณาจะดู
กระบวนงาน เพราะฉะนัน้กรณุาเปดไปหนาที ่๑๓ กระบวนการควบคมุการบริหารราชการแผนดิน กรณี
ญัตติทั่วไป จะเร่ิมต้ังแตสํานักบริหารกลางรับเร่ือง ลงทะเบียน ศึกษาวิเคราะหความเหน็ ตรงนี้กระบวนงาน
จนจบไมไดมสีวนใดของสํานักกฎหมายอยูในกระบวนงานนี้เลย เพราะฉะนัน้ขอสรุปที่ออกมาจึงไดไมสวน
ในการเปนเจาภาพตรงนี ้
  ประธาน  :  ก็ตัวที่เขาพิจารณา เนื้อ Content ที่เขาไปพจิารณาไมอยูหรือ แลวดูอะไร 
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ดูตามกระบวนงานตัง้แตสํานักบริหารกลางรับเร่ือง เปน
กระบวนงานที ่๑ เมื่อลงทะเบียนรับเร่ืองแลวก็มีการศึกษาวิเคราะหบนัทกึความเหน็ ซึง่ตรงนี้ไมใชสํานกั
กฎหมายเปนผูศึกษาวเิคราะหความเห็น สํานักการประชุม 
  นางสาวเบญจพร สันติชวีะเสถียร  :  ขออนุญาตทานประธาน จากสาํนักสารสนเทศ คือ
เปนกรณีใกลเคียงกับเรา คือเปนหนวยงานสนับสนนุ ถาเทียบเคียงกับทางดานสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา 
ตั้งแตตัวชี้วัดตัวที่ ๑ ซึง่เราเห็นวาตวัชี้วัดที่ ๑.๑ ทางดานวุฒิสภาเองก็ยังม ี
  ประธาน  :  เสนอประเด็นนี้หรือเปลา 
  นางสาวเบญจพร สันติชวีะเสถียร  :  ประเด็นเรื่องการเทยีบเคียงของงานตามตัวชีว้ดั ของ
หนกู็จะพูดถึงสํานักสารสนเทศเหมือนกนัใชไหม เอาทีละสํานกันะ 
  นางสางพรพิมล รัตนพทิักษ  :  ขออนุญาตเคลียรหนา ๑๓ ทีท่านสุภารตัน Raise ที่บอกวา
ไมอยูในกระบวนงาน คือปกติกระบวนงานที่เอามาดําเนนิการวัดจะม ี๒ ลักษณะ คอื กระบวนงานที่สวน
ราชการควบคมุได กับที่สวนราชการควบคมุไมได สวนทีค่วบคุมไมไดคือไปตกอยูในมือของทานสมาชกิแลว
ก็ไมรูวาทานจะเสร็จเมื่อไร เราก็ไมสามารถจะเอาควบคมุเวลาทําการได เราก็จะบอกวาอนันัน้เราจะไมคิด 
แลวก็ไปเร่ิมคิดอีกที่ก็คือกลบัมาแลวเราควบคุมได ทนีี้ไมทราบวาโดยกระบวนการของทาน ทานอยูในชวง
ของกลองที่เขาบอกควบคุมไมไดหรือเปลา ถาควบคุมได ที่ลิสตรงนี้ไวตั้งแตคร้ังที่แลวตกของทานไปหรือ
เปลา ก็ตองดวูาตามกระบวนงานที่ Flow อยูตรงนี้ เพราะครั้งที่แลวผูประเมินเราประเมินตาม Flow สวน
ราชการใหเรามาแบบนี ้เราก็ไล Flow แลวก็เปนผูแทนมาไล Flow ในหองประชุมเหมือนกัน  
  เจาหนาที่สํานกักฎหมาย  :  ขออนุญาตทานประธาน จากสํานกักฎหมาย เมื่อถาทานที่
ปรึกษาใหดหูนา ๑๓ ในกระบวนการ กรณีการรางญัตติ ในตัวชีว้ัดที่ ๑.๒.๑ สํานักกฎหมายไดเปนเจาภาพ
รอง แตพอมาดูกระบวนงานหนา ๑๑ ไมมสํีานักกฎหมายนะครับ แตวาไดบรรจุเขาไปเปนเจาภาพรองนะ
ครับ ซึ่งตรงนีเ้ราก็ตั้งเปนของสังเกตเหมือนกนัวา เจาภาพรองในกระบวนการหนา ๑๑ เราไปอยูตรงไหน  
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แลวก็จากคําถามของทางอาจารยวาของเราควบคุมไดไหม ของเราในการรางกระทูญตัติ ในปที่แลวเรามี
ระยะเวลาที่สามารถควบคุมได คือเรากําหนดไว ๑ วนั ซึ่งเราทําเปนญัตติของที่ประชุมของสํานกักฎหมาย
ออกมาแลวนะครับ ขอบคุณมากครับ 
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ทานประธานคะ เร่ืองกระทูที่ตอนนั้นที่คณะกรรมการพิจารณา
กัน มีเจาหนาที่เขามาชี้แจงบอกวา สํานักกฎหมายมีสวนในการยกรางใหสมาชิก แลวก็มีสวนในการ
วิเคราะหเสนอความเห็นอะไรดวย 
  เจาหนาที่สํานกักฎหมาย  :~ ขออนุญาตทานประธาน เมือ่ปที่แลวสํานกักฎหมายก็ไดตั้ง
เปนขอสังเกต โดยทาํเปนหนงัสือไปใหทาง ก.ร. คร้ังหนึ่งแลววา ข้ันตอนกระบวนการรางกระทู รางญัตติ 
จากเดิมที่ไมมสํีานักกฎหมายอยูเลย ก็ไดแสดงกระบวนการเขาไปวา สํานักกฎหมายอยูในขั้นตอนการยก
รางซึ่งอยูนอกเหนือการนับในการะบวนการที่เอาวัด คืออยูกอนที่จะเอาวัด อยูกอนที่จะนําสงสารบญัสํานัก
บริหารงานกลาง เพราะวาเปนขั้นตอนการยกรางไมสามารถนาํมาวัดได แลวก็ตั้งขอเสนอเขาไป พอตั้ง
ขอเสนอเขาไปก็ปรากฏวา การเขาไปอยูในเจาภาพรอง ปรากฏแคการรางกระทูถาม แตตกญัตติทั่วไป พอ
มาปนีก้็คือเหมือนเดิม แลวในกระบวนงานเปนลกัษณะที่แสดงกระบวนการที่เหมือนเดิม ก็ปรากฏเชนกนัวา
สํานักกฎหมายอยูในลักษณะเจาภาพรอง แคกระทูถาม แตญัตติไมมีคะ 
  ประธาน  :  เดียวทางสํานักกฎหมาย Raise มาใหหมดเลย มีอันเดียวนี้หรือเปลา ฝาย
เลขานุการจดไวนะครับประเด็นนีน้ะครับ ฝายสารสนเทศเชิญ 
  นางสาวเบญจพร สันติชวีะเสถียร  :  ขอบพระคุณคะ เราไดมีหนงัสือเปนรายการขอสังเกต
ไปยังกลุมงานนโยบายและแผน วันที่ ๖ มนีาคม เรามีประเด็นวาในเรือ่งตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ซึ่งเปนเรื่องของการ
สนับสนนุงานดานตรากฎหมาย ซึ่งถาเรามองเทยีบเคียงกับงานที่สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภาแลว เขายังมี
สํานักเทคโนเขามาชวยในเรื่องของการใหบริการสนับสนุนดาน ICT ใหกับกระบวนการทั้งหลายในเรื่องการ
ทํางานของหนวยงาน นอกจากนี้แลว เรามาดูตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ในเร่ืองของการสนับสนนุดานการตรวจสอบ 
การบริหารงาน  
  ประธาน  :  มหีลายตวัไหม 
  นางสาวเบญจพร สันติชวีะเสถียร  :  มีอยูหลายตวัคะ ตวัชี้วัดที่ ๑.๑.๑ ตัวชีว้ัดที ่๑.๒.๑ 
ตัวชี้วัดที ่๑.๒.๒ ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๓ ตัวชี้วัดที ่๒.๒  
  ประธาน  :  ฝายเลขานุการจดไวใหดวยนะครับ มีอีกไหม จะไดจบเปนคน ๆ ไป มีสํานักอืน่
อีกไหมครับ ตรวจสอบครับเชิญ สํานักสารสนเทศ ประเดน็คืออยากเปนเจาภาพรองหรือวาอยาไร 
  นางสาวเบญจพร สันติชวีะเสถียร  :  เราเปนหนวยงานสนับสนนุ 
  ประธาน  :  แลวไมมีชื่อ 
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  นางสาวเบญจพร สันติชวีะเสถียร  :  ไมมชีื่อตั้งแตปที่แลว 
  ประธาน  :  แลวปที่แลวชี้แจงวาอยางไร เชิญสํานักตรวจสอบครับ  
  นางสาวจุไร เจริญสุข  :  ขออนุญาตนะคะ ในมติของตรวจสอบภายในพึง่เพิม่เขามาในปนี้ 
ซึ่งเรียบเรียงเคียงกับฝายบริหาร ซึง่ตรวจสอบภายในไดสงใหคณะกรรมการก็คือน้ําหนกัที ่๓ เมื่อกี้ทาน
อาจารยบอกวา ตรวจสอบภายในไมไดทาํคะแนนน้ําหนกัไว ก็อยากจะเรียนถามวาคะแนนที่ฝายบริหารทาํ
ใหเรารอยละ ๓ แลวของสํานักงานมาปรบัลดเหลือ ๒ ตัวคะแนนทางคณะกรรมการจะทาํใหใชไหมคะ จะ
เรียนชี้แจงแคนี้ไมไดรองเรียนอะไร จะบอกวาคะแนนทีน่ําเสนอไวทุกครั้งจะอยูที่รอยละ ๓ แลวมาปรับเปน
รอยละ ๒  
  ประธาน  :  บอกหนาไดไหมครับจะไดดูตามกันไป 
  นางสาวจุไร เจริญสุข  :  หนา ๔๙ พูดเรื่องคะแนนเทานั้นเอง แตวาไมไดแนบมาตรงนี้ ฝาย
บริหารใหมารอยละ ๓ ไมไดติดใจ 
  ประธาน  :  ปที่แลวรอยละเทาไร 
  นางสาวจุไร เจริญสุข  :  ไมมีคะ พึง่เปนปเร่ิมตน คือฝายบริหารใหรอยละ ๓ ทนีี่ใหรอยละ 
๒ ไมไดติดใจ แตวาก็ใหเขียนคะแนนมา 
  ประธาน  :  ฝายบริหารหมายความวาอยางไร  
  นางสาวจุไร เจริญสุข  :  ทีท่ําหนงัสือเรียนไปวาทางกรมบัญชีกลางกบั กพร. ใหตรวจสอบ
ภายในทุกสวนราชการทาํ ถึงไดทําเขามาปนี้เปนปแรก 
  ประธาน  :  เดี๋ยวมีความชี้แจง สํานกัไหนอีกครับ ไมมีนะครับ ฝายชี้แจงเชิญครับ 
  นางศศิเพ็ญรัตน พลสนะ  :  คือส่ิงที่เรายงัไมไดกําหนดวาในภารกิจตามตัวชี้วัดใดทีข่าด
ทานเปนเจาภาพ อยางเชน สํานักกฎหมาย ขอเปนเจาภาพรองในกรณขีองญัตตินั้น เหตุผลคณะกรรมการ
ไดเชิญใหผูที่เกี่ยวของในกระบวนงานนั้นมา เร่ิมต้ังแตสํานักกฎหมาย สํานักวิชาการ สํานักประชุม สํานัก
กรรมาธิการ ตองมาหารือกนัวา ตามกระบวนงานที่จะนาํมากาํหนดนัน้ เรามหีนาทีเ่กีย่วของสัมพันธกัน
อยางไร จงึเกดิผลสําเร็จในการผลักดันภารกิจหลกัขององคกร อันนี้คอืใหหนวยงานไดไปหารือกัน และให
หนวยงานเปนคนทาํ Flow Chart มาใหกับคณะกรรมการประเมิน อันนี้แมวาจะขาดก็ไดนําเสนอพจิารณา
ในเบื้องตนแลววา ถาปฏิบัติจริงก็สามารถดําเนนิการได การวัดนี้อาจมาวัดตามทีท่านประธานบอกใน
เนื้อหาสาระของการนําเสนอในชวงของขั้นการประชมุกส็ามารถดาํเนนิการได สวนในสํานักสารสนเทศขาด
อยูหลายตัว ในกรณีสนับสนุนหากเปรียบเทียบกันกับสํานักวุฒิสภา เราไดทราบจากสํานกัวฒุิสภาวา เขาได
ใชบริการในการปฏิบัติของสํานักสารสนเทศโดยใชสนบัสนุนในการปฏิบัติงาน แตไมแนใจวาสาํนัก
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ในขั้นของการประชุม ข้ันกรรมาธิการ ข้ันกฎหมาย หรือวิชาการนัน้ ไดนํา 
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ผลงานของสํานักสารสนเทศมาใชประกอบการสนับสนุนหรือไม นี่คือเหตุผลที่คณะกรรมการเราไมได
เพิ่มเติมใหเปนหนวยสนับสนุน เพราะฉะนั้นก็อยูที่ทานกรรมาธิการ สํานักกฎหมาย หรือสํานกัวิชาการ 
จะตองเปนผูยนืยนั เพราะทานทํางานรวมกันในกระบวนการนี ้ถาหากทานยนืยนัวาเขามีสวนสนับสนุนจริง
ก็เหน็สมควรทีจ่ะเพิ่มเขาเปนหนวยสนับสนุนใหเหมือนกับฝงวฒุิเขาไดยืนยนัมาแลว อันนี้ในประเด็นของที่
ขาด สวนกลุมตรวจสอบภายในนัน้การที่เราปรับลดรอยละของคาคะแนนน้ําหนักลงมาแค ๒ สวนของฝาย
บริหารมี ๓ นัน้ ดวยเหตุผลที่เรากาํหนดตวัชี้วัดเปนการเพิ่มเติม ก็คือ ๑. เราจะมุงเนนใหผลักดนัใหแผนการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการสังกัดรัฐสภาเราไดดําเนนิการเราจงึกําหนดมาตัวชี้วัดหนึง่ แลวก็เตรียม
ความพรอมโดยการประเมนิผลดวยตนเอง โดยไมวาจางคนอื่น ก็คือตัวชี้วัด PM QA เพราะฉะนัน้ในเมื่อมี
การเพิม่หลายตัว คาคะแนนเราจึงไดเกลี่ยไปใหตามความเหมาะสม และเปนไปไดในคะแนนที่เตม็ ๑๐๐  
นี่คือเหตุผล 
  ประธาน  :  ตรวจสอบภายในพอใจนะครบั  
  นางสาวจุไร เจิรญสุข  :  พอใจคะ  
  นางสาวพรพมิล รัตนพทิักษ  :  เร่ืองตรวจสอบภายในเดิมเราอยูเร่ืองบริหารความเสี่ยง 
แลววันนี้เราดงึออกมาจากตวับริหารความเสี่ยง ตองยอนกลับไปดูวาน้ําหนกับริหารความเสี่ยงเมือ่ปที่แลว
กับปนี ้ถาเทากัน ก็อาจจะเปนประเด็นทีผู่เขา Raise จะไปเพิ่มใหเขาหรือไม หรือจะไปเพิ่มที่ตัวอ่ืน อันนัน้ก็
เปนประเดน็ทีเ่รานาจะรับไวพิจารณา แลวเดี๋ยวดูตามความเหมาะสมของผลกระทบเรื่องงานตรวจสอบ
ภายในออกจากบริหารความเสี่ยง ไปเพิ่มใหตรวจสอบภายในเขามาดแูลเปนการเฉพาะ ตองขอเรยีนนะคะ
วางานตรวจสอบภายในเปนสวนหนึง่ของกลไกควบคุมภายใน เปนเรื่องที่ตองทาํอยางจริงจงั แลวกผู็ทําก็คง
จะตองพฒันาคิดอะไรขึ้นมาที่เปนกระบวนการที่จะสงเสริมใหใชการตรวจสอบภายในไปเพิ่มประสทิธิภาพ
ในการทํางานขององคกร ไมใชตรวจสอบเฉพาะเรื่องของเงนิอยางเดยีว ที่ใชจายผิดจายถกู ตองดใูนเชิง
ประสิทธิภาพดวย  
  ประธาน  :  คําชี้แจงตอไป เมื่อกี้คําชี้แจงฝายสารสนเทศ 
  นางศศิเพ็ญรัตน พลสนะ  :  ทานรองสาํนกัประชุม สํานกัวิชาการ สํานักกฎหมาย ก็
อยากจะทราบวากระบวนงานของทานไดใชจริงหรือไม 
  ประธาน  :  เชญิครับ 
  นายวัชรินทร จอมพลาพล  :  ในที่ประชุมคณะกรรมาธกิารปจจุบนันีใ้ชทาง IT มาก แลวก็
เขาใจวาจะเปนสิ่งสาํคัญอันดับตน ๆ ที่จะทําเปน e - Committee เรากใ็ชเพียงแตวายังไมคอบคลุมทั้งหมด
เทานัน้เอง ในหองประชมุกรรมาธิการเรากจ็ัดตอสายออนไลนอินเตอรเน็ตใหหมด แลวนาํมาใช อันนีก้็ถือวา
เปนของฝายดวยใชไหมครับ ในสวนตัวก็ตองใหความสําคัญกับเขา เพราะเราจะมุงไปทางนัน้ดวย 
 
                 - ๓/๑ 
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  ประธาน  :  มีนัยสําคัญอะไรไหมถาจะเติมเขาไปเปนเจาภาพรองหรือเปนผูสนับสนุน 
คาความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นจากอะไร 
  นางสาวศศิเพ็ญรัตน พลสนะ  :  สวนเฉลี่ย 
  ประธาน  :  ตามขอเท็จจริงถาเปนอยางที่ทานรองชี้แจงมาก็มีสวน แลวทําไมทแีรกไมใหเขา 
  นางสาวศศิเพ็ญรัตน พลสนะ  :  ทีแรกไมใหเขาเพราะวาปที่แลวยังไมไดกําหนดวาเขาเปน
เจาภาพในการสนับสนุน แลวปนี้การดําเนินงานเรามอบหมายใหผูรับผิดชอบผลักดันตามภารกิจที่เราจะมา
กําหนดตัวชี้วัดไปหารือกันมา แลวจัดทํา Flow Chart มา แลวจัดวาใครจะเปนเจาภาพหลัก เจาภาพรอง  
เพราะเขาจะเขาใจภารกิจของเขามากกวาคณะกรรมการกําหนดตัวชี้วัด นี่คือเหตุผลที่เราไมไดกําหนด ทีนี้
ไมแนใจวาการหารือของเขาจะครอบคลุมหรือวาครบถวนตามสํานักตาง ๆ ที่จะมาเกี่ยวของในกระบวนงาน
นั้นหรือไมจึงตกไป และแทจริงบางสํานักไมแนใจวาการใช IT ของสํานักสารสนเทศจะใชหรือไมใชก็ไมแนใจ
เขาถึงไมไดกําหนดมา อันนี้ก็ตองใหอํานาจการตัดสินใจของผูปฏิบัติงาน 
  ประธาน  :  เชิญทานที่ปรึกษาสุวัฒนา 
  รอยเอก (หญิง) สุวัฒนา เหลืองไตรรัตน  :  ขออนุญาตทานประธานนะคะและอยากจะ
เสนอเปนความคิดเห็น คือในโอกาสที่หนวยที่เปนเจาภาพหลัก บางครั้งระยะเวลาอันกระชั้นชิด เจาภาพ
หลักอาจจะหลงลืมในบางประเด็นที่เคยไดรับการรวมมือหรือสนับสนุนทาง IT ไว อันนี้ก็ไมวากัน แตในจุดที่
เราประเมินเรานาจะ ๓๖๐ องศา คือใหหนวยที่คิดวาตัวเขาเปนหนวย Support ไดมีโอกาสชี้แจงหรือแสดง
เหตุผลข้ึนมา ในขณะเดียวกันก็ไดรับคํารับรองจากหนวยที่เปนเจาภาพหลักเพื่อประกอบวาผูถูกใชบริการ
กับผูใชบริการตรงกันไหม ตรงนั้นควรจะเปนเหตุผลหลักที่เราจะพิจารณาวาเขาควรจะรองหรือสนับสนุน 
คือปที่แลวไมไดอยูในรายชื่อก็ไมนาจะเปนเหตุผลที่นํามาประเมินในครั้งใหมนี้ เนื่องจากหลาย ๆ อยางมิติ
การประเมินเราก็ปรับในบางรูปแบบดวย เรียนเปนขอคิดเห็นคะ 
  ประธาน  :  เวลานี้เทาที่ฟงผมวาความไมชัดเจนของคํานิยามทําใหเกิดความรูสึกที่
แตกตางกันและความเขาใจที่แตกตางกัน แตเกี่ยวไหมผมวาเกี่ยวทุกสํานัก จะเกี่ยวมากเกี่ยวนอย 
เทานั้นเอง ถาเกี่ยวนอยก็สนับสนุน เกี่ยวมากขึ้นมานิดก็เปนรอง เกี่ยวตรง ๆ ก็เปนหลัก มันก็นาจะเปนอยางนี้
ซึ่งก็จะเกี่ยวกัน แตใสทุกสํานักทุกภารกิจไมได ก็คงตองมี Limit วาจะตองถึง Minimum ของมันวาตองถึง
เกณฑอยางนี้ถึงจะเขามาอยู ๓ กลุมนี้ ไมวาจะเปนตัวหลัก ตัวรอง ตัวสนับสนุน ทีนี้ตัวที่จะเปนมาตรวัดวา
เขาไปเทาไรจึงจะอยูในตัวหลัก ตัวรอง ตัวสนับสนุน จะทําอยางไรที่จะทําใหเกิดความชัดเจนไดมากกวานี้ไหม 
ฉะนั้นก็เถียงกันอยูอยางนี้วาฉันควรจะตองเขา อายนี่ควรจะตองออกไป จะทําความเขาใจเหลานี้ใหเกิด
ความชัดเจนกวานี้ไดไหม ตองถามทานที่ปรึกษาวาทําไดไหม 
 



นโยบายและแผนการบรหิารราชการ สนง. เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร   เพทาย ๓/๒ 
วันศุกรที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 
 
  นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ  :  ความจริงแลวฝายบริหารเขาจะมีคนที่รับผิดชอบหลัก  
และที่เหลือก็คือผูใหขอมูลหรือใหการสนับสนุน ไมมีรอง จะชัด ๆ ไปเลยวาใครรับอะไรที่เปนหลักจริง ๆ  
และจะมีวาตัวชี้วัดหลักจะสัมพันธกันกับหนาที่ของเขา เพราะฉะนั้นก็จะชัด แตพอที่นี่เนื่องจากลักษณะ 
การทํางานเปนงานสงตอซึ่งคือรวมกันทํา เราก็เลยคิดถึงเรื่องของการที่จะตองมีเจาภาพรองขึน้มา ซึง่จะตาง
กับผูบริหาร เพราะวางานของทานเชื่อมตอกันหลายกระบวนงาน และไมจบในที่ใดที่หนึ่ง มีวิธีเดียวที่จะ
บอกไดก็คือวาถาเอาประเภทที่ใหชัดจริง ๆ เลยแลวกําหนดไปวานี่คือหลักและที่เหลืออยูเปนสนับสนุน 
สวนเจาภาพรองจะมีไดก็เฉพาะที่ตองชวยเจาภาพหลัก ไมอยางนั้นงานนั้นไมสามารถจะเอามารายงานได  
  ประธาน  :  ถาทําอยางนั้นยังทําทันอยูไหม ไมอยางนั้นก็เถียงกันอยูอยางนี้และไมรูเกณฑ 
เราคิดวาเราตองเกี่ยวซึ่งจริง ๆ แลวยังเขาไมถึงจุดที่ควรจะตองเกี่ยว แตไมไดหมายความวาไมมี
ความสําคัญตองพูดใหเขาใจกอน แตถาแบงงาย ๆ อยางทานที่ปรึกษาวา มีตัวหลักนอกนั้นก็เปนสนับสนุน 
แตสนับสนุนจริง ๆ นะ ไมใชเขาไปหมด ๒๐ สํานัก ๔ กลุมงาน ไมใชอยางนั้น ที่เกี่ยวจริง ๆ ก็ใสไป ก็ไมตอง
มาเถียงกัน และดูตามเนื้องานเขา ตัวหลักก็อาจจะดูหลัก ๑ หลัก ๒ ไมตองมีหนวยงานรอง 
  นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ  :  รองจะไมมีก็จะเหลือหลักกับสนับสนุน และหลักตรงนั้น
ทานตองมีมากกวา ๑ หนวย ก็ดูตามความเปนจริง 
  ประธาน  :  หลัก ๑ หลัก ๒ หลัก ๓ 
  นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ  :  จริง ๆ แลวประเด็นอยูที่ตัวชี้วัด วันนี้ทุกทานอาจจะ 
เปนหวงวารับผิดชอบตัวชี้วัดที่เวลาคิดเปนน้ําหนักแลว 
  ประธาน  :  ของตัวจะแผว ๆ ไป 
  นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ  :  ใชคะ เพราะฉะนั้นจริง ๆ แลวตัวชี้วัดที่แตละตัวเราเอามา
วัดมันสะทอนถึงงานของแตละสํานักอยูแลว 
  ประธาน  :  ตามน้ําหนักอยูแลว 
  นางสาวศศิเพ็ญรัตน พลสนะ  :  ทุกตัวชี้วัดที่เรากําหนดมาเจาภาพหลัก เจาภาพรอง 
สนับสนุนไมมีปญหา 
  ประธาน  :  มีสิถึงไดเถียงกันอยูนี่ 
  นางสาวศศิเพ็ญรัตน พลสนะ  :  เฉพาะสํานักกฎหมายกับ IT เทานั้น นอกนั้นจะไมมี
ปญหา เพราะฉะนั้นก็ยังจะขอยืนยันวาคงหลักการที่จะใหเปนเจาภาพหลัก เจาภาพรอง และสนับสนุน  
 
 
 



นโยบายและแผนการบรหิารราชการ สนง. เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร   เพทาย ๓/๓ 
วันศุกรที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 
 
  นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ  :  ของ ส.ว. บางอันเขายังเอาสํานักการคลังเขามาเกี่ยว เชน 
ในเรื่องของการเบิกเบี้ยประชุมอะไรตออะไร วันนี้ถาไมชัดตรงนี้เดี๋ยวก็จะมีปญหา เพราะจริง ๆ แลวคลัง
อาจจะไปเกี่ยวไดทุกอันเพราะวาตองไปเบิกจายเงิน เพราะฉะนั้นอันนี้มาจาก Concept กลัวตัวเองจะ
น้ําหนักนอยลงไป 
  นายวิจักขณ นาควัชระ  :  ผมวามีเยอะนะที่โตแยงไปที่คณะกรรมการตัวชี้วัด ก็ไมเห็นมา
พูดกันวาแกไขอะไรหรือยัง เพราะวาใหโตแยงไปภายในวันที่ ๑๕ พอมาดูอันนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะเลยผมก็งง  
อยางเชนเรื่องกระทูที่ทางสํานักกฎหมายโตแยงมาเรื่องอาจจะเปนเจาภาพรอง จริง ๆ เปนผูสนับสนุนแค
นั้นเอง เพราะไมไดอยูในกระบวนการของการพิจารณากระทู ญัตติก็เหมือนกันถารางญัตติ รางกระทูก็แค
สนับสนุนเทานั้นเพราะไมไดใกลชิดกับกระบวนการพิจารณากระทูและญัตติในสภา ที่ทานบอกวาเกณฑใน
การกําหนดเจาภาพหลักตองชัดเจนขนาดไหนถึงจะเปนเจาภาพหลัก ก็คงมีแคเจาภาพหลักกับผูสนับสนุน
เทานั้น ตองตีงานใหชัดเจนนะครับ 
  ประธาน  :  อยางที่ทานที่ปรึกษาเสนอวามีเจาภาพหลักหนึ่งเดียว หรืออาจจะมีหลักที่ ๑ 
หลักที่ ๒ คือถาเนื้องานตอเนื่องจริง ๆ ก็มีแตหลักนอกนั้นก็สนับสนุนไปถาเกี่ยวเนื่อง เห็นดวยไหมครับ 
  นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม  :  ตัดเจาภาพรองใชไหมคะ 
  ประธาน  :  ผิดหลักเกณฑอะไรไหม 
  นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม  :  จะใหเจาภาพหลักกับหนวยงานสนับสนุน 
  นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ  :  จะมีเร่ืองของการ Weight น้ําหนักที่ปจจุบันเรา Weight ให
อยู ๓ กลุม ถาเหลือแค ๒ กลุมเราก็จับ Weight น้ําหนักใหมเหลือเปน ๒ กลุม เหลือหลักกับสนับสนุน 
สวนเรื่องกระจายชื่อความจริงแลวประชุมคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่งก็สามารถเคลียรไดวาตกลงใครจะมา
เสียบเปนหลักหรือใครจะตองลงไปเปนสนับสนุนแคนั้นเอง 
  นายวัชรินทร จอมพลาพล  :  ผมจะเรียนเรื่องกระบวนการกอนแลวเดี๋ยวเรามาตีความดู 
สมมุติวากระบวนการตรากฎหมาย เร่ิมที่สํานักกฎหมายเปนผูรางกฎหมายใหสมาชิก แตปจจุบันความเปนจริง
สวนใหญคณะรัฐมนตรีก็จะเปนผูเสนอก็เลยไมไดผานสํานักกฎหมาย กระบวนการตรากฎหมายเมื่อเปนราง
แลวก็เขาสูสภาใหญ สํานักการประชุมก็เปนเจาภาพดูแล แตพอสภาต้ังคณะกรรมาธิการก็สงมาที่สํานัก
กรรมาธิการ ทีนี้ตรงนี้จะเปนงานหนัก กฎหมายบางฉบับพิจารณากัน ๒ – ๓ เดือนในหองประชุม
คณะกรรมาธิการ ทีนี้ในหองประชุมคณะกรรมาธิการจะประกอบไปดวยสํานักกรรมาธิการที่ดูแลเปนหลัก
แนนอน แตสวนที่เขาขาดเสียไมไดก็คือ IT ที่เราจะตองใชประกอบ ดึงขอมูลจากโนนจากนี่ฐานขอมูลที่
จะตองขอพึ่งเขา กับสํานักวิชาการที่เขามีแหลงขอมูลเราก็ขอเขามา และอีกสวนหนึ่งที่อยูในหองประชุม 
 



นโยบายและแผนการบรหิารราชการ สนง. เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร   เพทาย ๓/๔ 
วันศุกรที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 
 
ชัดเจนที่สุดก็คือชวเลข กระบวนการเปนอยางนี้ พอผานกรรมาธิการเสร็จแลวเขาสภาในวาระ ๒ – ๓ 
ซึ่งสํานักการประชุมก็รับทอดไปอีก ฉะนั้น Process จะรับกันตลอด ทีนี้จะตีความอยางไร 
  นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ  :  ถาพูดประเด็นเรื่องการใช IT รองรับงานไหม ก็จะ
สอดคลองกับที่ทานหยิบยุทธศาสตรการที่จะเปนศูนยขอมูลนิติบัญญัติข้ึนมาอยูดวยเหมือนกัน หมายความ
วาเรากําลังใหความสําคัญกับเร่ืองของ IT ในการที่จะเอามาใชเปนฐานของการทํางานของที่นี่ ก็ดูตาม
น้ําหนักของความสําคัญของการใช IT ของที่นี่วาวันนี้จะไปสู e-Parliament ไหม ถาทานตองการใหไปสู 
ตรงนั้นก็แปลวาเรากําลังใหความสําคัญเขาตองพัฒนางานในสวนที่เขาทําใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นั่นก็คือ
แปลวาเขาตองมีสวนชวยผลักดันในเรื่องของการทํางานดวยเหมือนกันสําหรับตัวหนวยงานหลักทั้งหลาย 
ทานนึกออกไหมคะวาการทํางานวันนี้ถายุทธศาสตรเราเปนอะไร น้ําหนักก็คือเรากําลังใหน้ําหนัก 
การทํางานที่ใชยุทธศาสตรนั้นเปนตัวขับเคลื่อน เรากําลังจะขับเคลื่อนใหเปน e-Parliament  ถามวา 
e-Parliament ใครคือสวนเกี่ยวของนอกเหนือจากคนที่เขาเปนตัวหลักที่เขาตองทําในเชิง Content ของเขา
เองแลว ก็จะมีหนวยสนับสนุนอะไรบางที่ทําใหเกิดเปน e-Parliament ได วันนี้แปลวาเรากําลังจะ Focus ไปที่
เร่ือง IT เรากําลังจะ Focus ไปที่เร่ืองของฐานขอมูล เร่ืองของอะไร ฉะนั้นใครเกี่ยวของอะไรตรงนั้นเขาก็มี
หนาที่มาชวยทําใหยุทธศาสตรตัวนี้ไปได 
  ประธาน  :  ผมกําลังคิดนะ เมื่อสักครูที่เสนอไปคือมีตัวหลักและที่เหลือคือสนับสนุน 
แตทั้งนี้จะมีปญหาตามมาในอนาคตอีกวาหลักไมมีหลักเดียวอยางที่ทานพูด Content ก็คือสํานักตาง ๆ 
ที่ตองเอาขอมูลเขาไป แตระบบก็คือสารสนเทศ ถามวาถาพูดแค ๒ หนวยงานนี้น้ําหนักในตัวหลักจะ 
เทากันไหม น้ําหนักของความเปนหลักเทากันไหม สมมุติยกตุกตาเรื่อง e-Parliament  ที่วา ฝายหนึ่ง 
Content อีกฝายหนึ่งระบบ  เพราะฉะนั้น ณ เวลานี้ถาเราบอกวาตัวหลัก ๒ ตัวอ่ืนสนับสนุนหมดเลย เอาแค
ตัวหลักก็จะตองเกิดความแตกตางในอนาคตเหมือนกันวาตัวหลักกันเองน้ําหนักก็จะไมเทากันถูกไหมครับ 
สมมุติวา ณ ปจจุบันเขาจําแนกเปน ๓ กลุม ตัวหลัก ตัวรอง และ ตัวสนับสนุน ตรงนี้ตองการกระจายอะไร 
นอกเหนือการกระจายภารกิจที่หนักเบาตางกันออกไปจนถึงแผว ๆ เพราะมีผลประโยชนเขามาดวยถูกไหมครับ 
ทีนี้ถาเราพูดกันเปดอกวาแมกระทั่งในตัวหลักดวยกันน้ําหนักก็ตองตางกัน ฉะนั้นตัวรองและตัวสนับสนุน 
ไมวาจะมี ๒ หรือ ๓ กลุมก็ตองมีความแตกตางกันตามเนื้องานตามภารกิจที่เปนตัวขับเคลื่อนในการเขามา
สูยุทธศาสตรนั้นไดมากนอยแคไหนอยางไร อยางไรเสียก็จะตองมีความแตกตางแมจะอยูในกลุมเดียวกัน 
ใชไหมครับ ใหเกิดความชัดเจนวานี่เบอร ๑ นะ นี่เบอร ๒ นะ เพราะฉะนั้นเปอรเซ็นตจะหลั่นกันไป นั่นคือ
ที่มาของการแบงเปน ๑ ๒ ๓ แตก็กลับไปสรางปญหาใหมคืออยากจะเขามาเปนตัวรอง อยากจะเขามาเปน
ตัวหลัก แตไมวาจะอยูตรงไหนก็เฉลี่ยไปตามงานที่ตัวเขาไป Due กับตรงนั้นวามีมากนอยแคไหนอยางไร 
จะเลือกอยางไร แตมีขอคิดวาถามี ๒ กลุมอยางที่เคยพูดไวก็จะกระโดดหางกันไปเลย เพราะวาในกลุมของ 



นโยบายและแผนการบรหิารราชการ สนง. เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร   เพทาย ๓/๕ 
วันศุกรที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 
 
เฉล่ียสนับสนุนดวยกันเนื้อมันแผวอยูแลวเพราะไดชื่อวาเปนผูสนับสนุนไมใชตัวหลัก ที่จะไดประโยชนสูงสุด
ก็คือตัวหลักจะสูงแนนอน และจะโดดเห็น ๆ เลยวามีจุดแตกตาง ถาทานเลือกจะมี ๒ ทานก็ตองยอมรับ
สภาพนี้แตเบื้องตนอยามาบนภายหลัง 
  นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ  :  ขออนุญาตคะ เผอิญไดขอมูลจาก ผอ. ศรีเงิน ทานบอกวา
ทําไปทํามาที่ไปเก็บแตมเปนหนวยสนับสนุนแตเปนอยูทั่วไปหมดเผลอ ๆ ไดแตมเยอะกวาหนวยงานหลักอีก 
  ประธาน  :  เก็บเล็กผสมนอยตามภารกิจตาง ๆ มา  
  นายวิจักขณ นาควัชระ  :  ตัวชี้วัด ๔ ตัว ถาลองรวมคะแนนเต็มทุกสํานักไปเกาะเกี่ยว 
ถาทําคะแนนเต็มจะไดผลประโยชนเทาไรก็จะเปนภาพเอง ณ วันนี้  แตถาเรากําหนดตัวชี้วัดหลักให 
เทาเทียมกัน ไมวาจะเปนภารกิจหลัก ภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน ก็จะไดคะแนนใกลเคียงกัน ถาทําไดเต็ม
ก็ไดเต็มไป ก็มีครับ อยูที่กําหนดตัวชี้วัดเทานั้นเอง ตัวชี้วัดก็จะเกิดปญหาอีกถาไมกําหนดใหความสําคัญ
อยางเทาเทียมกันหรือใกลเคียงกัน อยางภารกิจหลักดานการตรากฎหมายและควบคุมการบริหารราชการ
แผนดิน ภารกิจรองดานการเผยแพรประชาธิปไตย ภารกิจสนับสนุนเชนการใหบริการ ก็จะมีแค ๓ ตัวนี้เอง 
ถากําหนดตัวชี้วัดตัวคะแนนภารกิจหลักซึ่งกําหนดเปนตัวชี้วัดหลักทั้ง ๓ ตัวก็จะไดคะแนนที่ใกลเคียงกัน 
ถาทําเต็มก็ไดเต็ม ทําไมเต็มก็ไดลดหล่ันลงมา  
  นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ  :  วันนี้เราถึงไดกระจายน้ําหนัก วันนี้เราพูดเรื่องหนวยงาน
ตามหลักของการจัดองคการกอนนะคะ เพราะมี Line มี Staff มี Auxiliary สนับสนุน หรือ Auxiliary ถาดูใน
มิติที่ ๓ และมิติที่ ๔ จริง ๆ แลวงานของ Auxiliary จะอยูที่ตรงมิติที่ ๓ กับมิติที่ ๔ เยอะ  เพราะเปนเรื่องของ
การพัฒนากระบวนงาน เร่ืองของการพัฒนาองคกร คือหนวยงานสนับสนุนทั้งนั้น หนวยการคลัง หนวยการ
เจาหนาที่ อะไรตออะไรตาง ๆ และมิติที่ ๑ ซึ่งเปนตัว Line มิติประสิทธิผลที่จะสงผลตอผลลัพธของการ
ทํางานหลักขององคกร วันนี้น้ําหนักอยูที่ประมาณ ๔๐ ตรงนั้นคือ ๔๐ ควรจะเปนเนื้อ ๆ ของคนที่เขาทํางาน
หลัก ๆ ในขณะที่ตรงมิติที่เปนงาน ๓ กับ ๔ เร่ืองของ Auxiliary ใครเปนตัวชี้วัดตัวไหนคนนั้นก็จะไดน้ําหนัก
ของตัวชี้วัดตัวนั้นไป เชน การคลังก็จะตองไปดูเร่ืองบริหารงบประมาณ ฝายแผนก็จะตองไปดูเร่ืองบริหาร
แผนใหสอดคลองกันกับที่ตั้งเปาไว สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักบริหารงานกลาง ก็ตองไปเกี่ยวกับเร่ืองคน
เรื่องของการจัดระบบระเบียบในสวนราชการ ก็จะสอดคลองกับน้ําหนักที่เราพยายามแบงใหอยูแลว 
  นางสาวศศิเพ็ญรัตน พลสนะ  :  จากที่เราไดรวบรวบคาคะแนนน้ําหนักที่แตละสํานักได
รวมกันผลักดันตามตัวชี้วัดนี้ สํานักการพิมพซึ่งเปนผูสนับสนุนเทาได มีน้ําหนักถึง ๕ ลําดับที่ ๕ ในปนี้ นี่คือ
ตามภารกิจและไมตองเปนภารกิจหลักเลยแตวาไปแจมเพื่อสนับสนุน เพราะทุกภารกิจที่ดําเนินการของสวน
ราชการตัวเองชวย มันเปนไปตามภารกิจภายใตของสํานักคะ อยางปนี้สํานักการประชุม อันดับที่ ๒ สํานัก
กรรมาธิการ อันดับ ๓ 
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  นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ  :  เปนเพราะวาหนวยสนับสนุนจะวิ่งไปอยูมิติที่ ๑ เยอะ 
เลยไปแชรหลักเขา ทั้ง ๆ ที่ความจริงแลวสนับสนุนไดไป ๔๕ เปอรเซ็นตแลวนะคะน้ําหนักคราวนี้ บวกกัน
ระหวาง ๔ กับ ๓ รวมกันคือ ๔๕ เปอรเซ็นต หนักกวาหนวยงานหลักที่เขาจะทําเนื้อ ๆ อีก เราตองดูน้ําหนัก
ของภารกิจหลัก ซึ่งแมเขาจะไมไดเขามายุงกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ซึ่งไมใชหนาที่ของทาน ทานตองไปทําในเรื่อง
ของพันธกิจหลัก ถาทานไมทําตรงนั้นสํานักงานก็จะไมเปนสํานักงาน เพราะสํานักงานของเรามีหนาที่
จะตอง Serve สมาชิกในเชิงของกระบวนการตรากฎหมายก็ดีหรืออะไรก็ดี แตที่เหลืออยูเปนองคาพยพของ
องคกรที่เกิดขึ้นเมื่อมีองคกรขึ้นมา ไมไดหมายความวาทานไมมีความสําคัญ เราก็ใหความสําคัญ เราถึงใช
หลัก มิติ ๔ มิติมาทําใหเกิดการบาลานซกัน 
  ประธาน  :  เหมือนพูดคนละเรื่อง ทางกรรมการที่ไหกําหนดกรอบตัวชี้วัดเขาก็เนนแตเร่ือง
เนื้องานวางานไหนควรจะเปนหลัก เปนรอง และควรไดเปอรเซ็นตคะแนนเทาไร อยางไร ในขณะนี้คนอีกสวน 
ก็คิดวาทําอยางไรจะไดเงินเยอะ ๆ แลวเขาไปมีสวนเพื่อใหไดสวนเฉลี่ยของเงินกัน พูดเรื่องเดียวกัน 
ทําไมคนละเปาหมาย เพราะฉะนั้นลงยากถาไมชวยกันตัดสินใจ อยางที่ทานกรรมการหลายทานเสนอมาวา
กรอบตัวชี้วัด และในเมื่อดูตามเนื้องานที่เขากําหนดมาเปนตุกตาในมือทานทุกคนแลว คาของงาน 
จะแสดงผลของมันเอง เมื่อกี้ฝายเลขานุการเสนอวาสํานักการพิมพซึ่งไมมีตัวหลักอะไรเลย รับจอบเขามา
ทํา เปนอันดับ  ๕ ในเปอรเซ็นตขผลงานเปนอันดับ ๕ ที่พูดอยางนี้เพื่อทานจะไดไมตองกังวล ทานไมตอง 
ไปแฝงอยูทุกที่เพื่อใหมันมาก แตถาทานมีภารกิจที่เปนตัวหลักบางสวน และสวนที่ทานไปแจมกับเขา
บางสวนผมวาคิดตามเนื้องานอยางนี้นาจะดีกวาไหม คือไมตองไปดิ้นรนวาฉันจะตองอยูตรงนั้น ฉันจะอยู
ตรงนี้ คือกลายเปนที่เราจะดิ้นรนไปอยูตรงนั้นตรงนี้เพราะอยากมีชื่อวามีสวนในการทํางาน แตเราหวงวาจะ
ไดเงินนอย ซึ่งมันดูไมดี ใหผลมันสงเปนอานิสงสเองดีกวาไหม ผมวากรรมการไปคิดมาคอนขางจะรอบคอบ 
เพียงแตประเด็นไหนที่ไมมีความชัดเจนก็ไปคุยกันใหชัดเจน อยางสมมุติวางานของกฎหมาย เมื่อกี้บอกรับ
ไดใชไหมวาเปนเนื้องานหรือเปลา เพียงแตวาตองไปแกชารตในหนา ๑๔ คือถา Content มาถามวา 
Content นั้นมาจากไหน ก็ตองมาจากคนราง อันนี้ตองใหเครดิตเขา ญัตติหรือกระทูก็ตามจะตัดเพียงวา 
เมื่อรับแลวคอยพิจารณาวาเขากระบวนการโดยที่ไมพิจารณาที่มาเปนอยางไร ตรงนี้ผมวาก็ไมแฟร 
เพราะสาระที่เขาไปพิจารณาในที่ประชุมสภาซึ่งสงผลนั้นมาจากคนคิดคนรางทีแรก อันนี้ก็ตองใหเครดิตเขา
ใชไหมครับผมมองอยางนั้น อันนี้สํานักกฎหมายนาจะยุติไดนะ ทีนี้สํานักสารสนเทศตองดูเนื้องานอยางที่
ทานที่ปรึกษาบอกวาเราจะมุงไป e-Parliament  แลวมี Content ดวย มีระบบดวย ตองถามวาในเรื่องที่ 
เอามาประเมินวาตัวไมมี คุณเขาไปเกี่ยวของเกี่เปอรเซ็นตในเนื้องานนั้น ถาเกี่ยวนองก็ตองยอมรับสภาพวา
นอยแลวตองยอมรับสภาพวาเปนสนับสนุน คือเอาตามเนื้อผา อยาไปเกิดความอยาก อยาอยากอยูตรงนั้น  
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อยากอยูตรงนี้ เวนแตเนื้องานใหก็โอเคไมวากัน ทีนี้ เผอิญในปกอน ๆ ไมเคยมีมา ไมอยูตรงนี้ คือ 
ทานผูอํานวยการคนเกาอาจจะดูจากเนื้องานที่กรรมการชุดนี้ดูวาเนื้องานนี้ไมถึงขนาดที่จะตองมาอยูตรงนี้ 
แตทานอาจจะมีภารกิจอ่ืนที่สําคัญกวาซึ่งทานอาจจะเปนตัวหลักตรงนั้น ซึ่งถาดูตามเนื้องานแลวอยูตรงนั้น
ก็คงตองอยูตรงนั้น เอาไปดูใหเขาหนอยของสารสนเทศ สวนกฎหมายจบไปใหเขาไปตามเนื้องาน 
ถากระบวนการไปพิจารณาเรื่องของเขาแตไมใหคะแนนตนคิดเขาก็จะดูวาใจดําไปนิดหนึ่ง ก็ใหเขามาอยู 
ทุกสํานักหมดแลวนะไมมีแลวนะ ตรวจสอบพอใจนะครับ ประเด็นทานที่ปรึกษารับไปแลวทานจะดูใหอีกที
วาจะเพิ่มเปน ๑๐ – ๒๐ คะแนนให 
  นางสาวจุไร เจริญสุข  : เพียงแตขอให Weight คะแนนให  
  ประธาน  :  เขาใจ ทุกคนอยากไดเหมือนกันหมด ไมตองปฏิเสธหรอก มีเทานี้ใชไหม 
เชิญทานรองคัมภีร 
  นายคัมภีร ดิษฐากรณ  :  คงจะฝากไวเพราะวาเปนปญหาทุกปก็คือในมิติที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๔
ก็คือระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวม
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ คํานิยามตรงนี้ไมคอยชัดเจน ตองเรียนทานที่ปรึกษาวาสํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเวลาไดงบประมาณคลาย ๆ เหมือนกับเปนราย Item เขามา เพราะฉะนั้นเวลา
ที่เราจะประเมินวันนี้ก็มาเหมือนปที่แลวก็คือวาผานมา ๖ เดือนแลว เหมือนเราจะตองยอนกลับไปใหม
ตั้งแตเดือนที่ ๑ ของปงบประมาณนั้น เพราะวาในเรื่องของการมีสวนรวมถาดูในรายละเอียดในคําอธิบาย
แลวสุดทายจะตองไปถึงระดับของการเสริมอํานาจของประชาชน ซึ่งจริง ๆ แลวการทํางานในการใหมีสวน
รวมตามตัวชี้วัด ไมใชวาสํานักประชาสัมพันธสํานักเดียวที่จะตองเขาไปถึงประชาชน จริง ๆ แลวมีหลาย
สํานักที่เขาไปถึงประชาชน ไมวาจะเปนสํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎรก็ดี สํานักกรรมาธิการก็ดี  
ซึ่งในเรื่องของกฎหมายหรือวาประเด็นตาง ๆ ที่มีปญหาขึ้นแลวจําเปนจะตองรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนก็ดีแตมาติดขัดตรงที่วาจะตองตั้งในรูปของคณะกรรมการที่ในคําอธิบายบอกวาอาจจะตอง
ดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ เพราะฉะนั้นการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาในภาคตัวแทนของภาค
ประชาชนจะไปติดในเรื่องของงบประมาณเขามา ซึ่งถาสวนราชการอื่น สํานักอื่น หนวยงานอื่นไมไดมีเงิน
งบประมาณเพียงพอสําหรับการจัดทําในรูปของคณะกรรมการมา ก็ไมสามารถที่จะ Work ตรงนั้นได 
เพราะวาการตั้งกรรมการในภาคของประชาชนเขามาตองมีเบี้ยประชุม คาใชจายในการเดินทางเขามา 
ถาเกิดเขาไมพรอมตรงนั้นมาก็จะขาดในสวนของการมีสวนรวมในภาคประชาชน ตรงนี้ถาไมชัดเจนก็จะตก
อยูที่สํานักประชาสัมพันธที่จะมองหาอยูเร่ือย และในสํานักประชาสัมพันธตองเรียนวามีกิจกรรมภายใต
โครงการนั้นมันวางเสนทางในการทํางานทั้งปไวเรียบรอยแลว เมื่อทําอยางนี้ก็จะทําใหกลับไปสูวาจะตอง
ทําอยางไรใหมาลงกับตัวชี้วัด บางทีคอนขางที่จะลําบาก ไมเหมือนกับฝายบริหารนะครับที่เขาสามารถที่จะ 
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ปรับเปลี่ยนโยกยายเงินงบประมาณไดงายกวาของเราในฝายนิติบัญญัติ ถาเขาพูดถึงประเด็นในขณะนี้ 
เชนไฟปาถาเขาจะถามความคิดเห็นของประชาชนเขาสามารถปรับเปลี่ยนเงินงบประมาณ ทําใหประชาชน
มีสวนรวมไดงายกวาทางของเรา ของเราเหมือนกับวางบประมาณนั้นคอนขางที่จะตายตัวแลวก็ตึงตัวดวย 
  นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ  :  เร่ืองตัวชี้วัดการมีสวนรวมมันเปน ๒ ระดับของความเขาใจ
ในความหมายของตัวชี้วัดตัวนี้ที่จริงแลวเขาหมายถึงเขาอยากใหสวนราชการมีคณะกรรมการที่มาจาก
ตัวแทนของภาคประชาชนที่คิดวาเกี่ยวของกับงานในหนาที่ของเรา และมาเปนเหมือนกับกรรมการคอนขาง
จะประจํา คอนขางจะประจําในแงที่วาเวลาเราจะคิดทํางานอะไรแลวก็เอาไปทําแลวไปติดตาม เขาขอเขา
มามีสวนเกี่ยวของ นั่นคือกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนในการเขามาดูแลรวมกันทํางาน 
ในองคกร แตจะเปนคนละประเด็นกับที่วาเราบอกวา การมีสวนรวมของประชาชนคือเราจะทําโครงการอะไร
แลวเราไปใหใครตอใครไปมีสวนรวมในการดําเนินงานในโครงการนั้นมันไมใช แตเราจะทําผานโครงการ
แบบนั้นก็ได ถาเกิดคณะกรรมการภาคประชาสังคมเขามาประชุมรวมกันแลวเขาบอกวาเขาสนใจอยากจะ
ไปติดตามการทํางานเรื่องนี้ของสวนราชการ ขอเขาไปดูไดไหม จะวางแผนทําอยางไร ขอเขาไปมีสวนรวม
ในการคิดทําแผนตรงนี้ไหม และพอเอาไปทําแลวขอตามไปดูไดไหมผลเปนอยางไร ติดตามผลแลวเปน
อยางไร ปหนามาประชุมกันใหมเขาจะไดรูวาเขาจะใหไอเดียอยางไรในการทํางานและพัฒนางานของ
หนวยงาน แตไมใชเร่ืองของกิจกรรมที่เขาจะไปรวมในการไปสงเสริมประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นใน
ความหมายตรงนี้ก็คือวาเมื่อปที่แลวเราใหทานตั้งแลว กรรมการชุดนั้นนาจะมีความตอเนื่อง ทานอาจจะ
อายุความสัก ๒ ป ๓ ป อะไรก็แลวแตเราก็จะดูวาใครเหมาะสมสับเปลี่ยนหมุนเวียนมา เร่ืองเบี้ยประชุม 
เปนปญหาไหม ความจริงของ กพร. ตอนที่ยังอยูตอนนั้นก็ตองไปเอาจากเบี้ยประชุมดําเนินการซึ่งเขาก็ตั้ง
เบี้ยประชุมสําหรับกรรมการที่มาประชุมคร้ังละ ๑,๐๐๐ บาท เปนเหมือนกับคาพาหนะ เพราะอันนี้คือการ
เสียสละที่ประชาชนอยากเขามาที่ประชาชนเขาเขามาไมไดนึกถึงเงินทองอะไรมารก แตวาก็ตองชวย
คาใชจายเขาในสวนตรงนั้น ซึ่งอันนี้ทานตองพอที่จะเสาะแสวงหาไดวาใครที่จะมาเปนภาคีพันธมิตรที่จะ
มารวมหัวจมทายกับเราในการที่เราจะทํางานใหองคกรของเรา และโครงการก็ไมจําเปนวาจะตองเปน
โครงการของทานตลอดเวลา เพราะเขาอาจจะไปสนใจงานดานอื่นแลวเขาไปดูวาจะไปชวยอยางไรได 
เพียงแตวาที่นี่ไมรูจะไปเอาที่ไหนก็ตองเอาที่ประชาสัมพันธเพราะวามีงบประมาณในโครงการที่คลาย ๆ 
เหมือนประชาชนเขามาเกี่ยว ก็เลยคิดวาอันนั้นคือเร่ืองของการมีสวนรวมของประชาชนแลวก็เอามา
ดําเนินการ 
  นายคัมภีร ดิษฐากรณ  :  คือมันเขา แตวาผมอยากจะใหมองในภาพรวม เชน การบริหาร
ราชการแผนดินของเราในสวนของฝายนิติบัญญัติของสํานักงานเองมันไป Serve การอํานวยความสะดวก
ใหกับสมาชิกในทุกดาน เพราะฉะนั้นจะตั้งภาคประชาชนเขามาแลวไปพิจารณาวาเรื่องใดที่สมาชิกสั่งมา 
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หรือวาใหดําเนินการ มันไมสามารถไปตรวจสอบตรงนั้นไดก็เลยมาลงในเรื่องของโครงการเผยแพร
ประชาธิปไตยของเราเปนหลัก อยากจะสรางความเขาใจตรงนี้ ไมอยางนั้นทุกปก็จะกลายเปนวาสํานัก
ประชาสัมพันธจะเปนเจาภาพหลักในการที่จะดําเนนิการตามตัวชี้วัดหลักตัวนี้ตัวเดียว 
  นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ  :  สํานักบริหารงานกลางก็อาจจะเปนไดเพราะวาทําในนาม
สวนราชการในการที่เขาจะเปนตัวชวยขับเคลื่อนตัวนี้ดวย และสํานักประชาสัมพันธเองก็นาจะเปน 
Stakeholder ในการที่จะตองเขามาเกี่ยว เพราะวาทานมีโครงการที่ทานอาจจะใชเวทีในการที่จะเขาไปดู 
ในสวนของการมีสวนรวมของประชาชนมาเปนตัวองคประกอบในการที่จะใหกรรมการเขาไดเห็นบทบาท
ของทานที่มีตอกระบวนการประชาธิปไตย อันนี้เราก็ตองดูวาภารกิจหลักของเราที่จะเอามาดูในเรื่องนี้มี
อะไรบาง นอกจากสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน การตรากฎหมาย ก็มีเร่ืองของกระบวนการ
ประชาธิปไตยที่ทานจะทําสงเสริม วันนี้กระบวนการประชาธิปไตยการใหภาคประชาสังคมเขาไปตรวจสอบ
การทํางานของตรงนั้นอาจจะยังไปไมถึงขั้นนั้น เพราะวาการยอมรับของสมาชิกอาจจะไมยอมที่จะให
ประชาชนนอกเวทีเขามาตรวจสอบเขา ก็จะเหลือแคกระบวนการสงเสริมประชาธิปไตย ก็เลยหนีไมพน
เพราะเผอิญเปนงานของทาน 
  ประธาน  :  เชิญทานรองจเร 
  นายจเร พันธุเปร่ือง  :  ขออนุญาตครับ พอพูดถึงเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนคงตองดู
วากิจกรรมนั้นทํากับใคร อยางเชนโครงการอะไรทั้งหลายของประชาสัมพันธ โครงการเผยแพร
ประชาธิปไตย การมีสวนรวมจริง ๆ ก็อาจจะเปนตัวแทนขององคกรที่เราไปจัดรวมดวยเทานั้นเอง หรือวา
เปนในเรื่องของเรื่องราวรองทุกขก็อาจจะมีองคกรที่เกี่ยวของกับการรับเร่ืองราวรองทุกขซึ่งเราตองสงผานไป
ใหเขาดําเนินการ เพื่อมาหารือรวมกัน หรืออยางกรรมาธิการ การจัดสัมมนาหรือประชาพิจารณเกี่ยวของกับ
ใคร กับองคกรใดทั้งหลายที่จะตองจัดรวมกัน ก็มาเปนกรรมการรวมกัน ไมไดหมายความวาจะตองไปจัด
ตัวแทนของประชาชนที่มาชุมนุมมาอะไรตอไร คงไมตองถึงขนาดนั้น เพียงแตวาใครที่เขามาเกี่ยวของกับ
การแกไขปญหานั้นหรือวามีสวนเกี่ยวของกับการที่จะเขามารวม ผมวาก็เขาทั้งนั้น อยางเชนโครงการแขงขนั
ตอบปญหา เราก็มีการวัดมาตรฐานคําถามจากอาจารยมหาวิทยาลัยก็เชิญเขามาเปนกรรมการ 
ในขณะเดียวกันก็มีพวกเขตทั้งหลายซึ่งเขาอยูสวนนอกองคกรเราเขามาเปนกรรมการ ผมวาสิ่งพวกนี้ 
คงถือวาเขาหมดแลวตรงนี้ 
 
                              - ๔/๑ 
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  ประธาน  :  คือผมยังฟงวายงัไมตรงกนัเทาไร คือเมื่อกี้ฟงที่ปรึกษาพูดทํานองวา ไมใชรูป
ของคณะกรรมการทีท่าํโครงการ 
  นางสาวพรพมิล รัตนพทิักษ  :  คือความจริงไมใชคณะกรรมการทีท่ําโครงการ เปน
คณะกรรมการเสมือนหนึ่ง Standing e - Committee สมมุติอยางนีน้ะคะ เปนกรรมการที่เวลาเราอยากจะ
ทําอะไรเราจะปรึกษาเขาทุกเรื่องที่เปนพนัธะกิจของเรา แลวดูซิวาเขาจะใหคําแนะนาํกับเราอยางไร เขาจะ
ไปรวมกับเราอยางไร ไมใชกรรมการของโครงการ กรรมการตรงนี้เรานาจะพจิารณาวาใครที่อยูใน
กระบวนการทีเ่ราควรจะเชญิเขาเขามาเพื่อเปนกรรมการรวมเพื่อตรวจสอบการทํางานของเรา ความจรงิเขา
ขายวา เราไปเชิญเขามาเปน People ที่จะมา Audit เราในการทํางาน ก็คือในความโปรงใสในการที่เรา
ทํางานแลวใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการทาํงานของเรา แตไมใชคณะกรรมการโครงการของทาน
ไมใช เขาจะมาดูวาตกลงโครงการของทานทีท่ําเปนอยางไร แตการทีท่านจะไปเลือกมาเขาก็ตองมีความ
เขาใจงานที่เราทาํก็เลยหนีไมพนคนซึง่มาจากตัวแทนกจิกรรมที่เขาพอจะเขาใจในเรื่องพวกนี ้ที่เปนพนัธะ
กิจของทานเอง ทานสงเสริมประชาธิปไตย ทานก็ตองเอาคนที่รูเร่ืองกระบวนการสงเสริมประชาธิปไตยมา
เปนกรรมการเพื่อทีว่าจะมาดูวาเหมาะสมหรือไมเหมาะสมอยางไร แตไมใชคณะกรรมการโครงการเพราะวา
ทันที่ทีเ่ขาดเูร่ืองนี้เสร็จ เขาอาจจะไปดูเร่ืองอื่น เขาก็ตองเขาใจภารกจิของสํานกัทาน พูดไปแลวกต็องบอก
วาอยางนี้มากกวา ภารกิจของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร มีอะไร เขาตองเขาใจแลวเขาจึงจะมา
ชวยในการที่จะตรวจสอบหรอืแสดงความคิดเห็นในการทํางานของเราได 
  ประธาน  :  แตเทาที่เปนขอมูลผม ณ เวลานี้มีลักษณะที่เปน Job ไป เหมือนทําโครงการ 
อยางกรรมการวิจัยยงัพอวา เพราะเปนผูแทนจากบุคคลภายนอกมาแลวอยูประจํากบัเราในเทอมหนึง่ถูก
ไหมครับ ซึ่งเขาจะมองภาพของสํานกังาน ปรับตรงนัน้ ปรับตรงนี้ ชวยคิดเรื่องนัน้ เร่ืองนี้ ไมใชเฉพาะในเชงิ
วิจัย แตคิดในหลาย ๆ เร่ือง ที่สํานักงานนาทาํตรงนัน้ นาทาํตรงนี ้อันนั้นยังคอนขางพอจะเปนไปไดวาคน
ภายนอกเขามามีสวนรวม แตวาถากรรมการของทานรองคัมภีรทําเปนลักษณะเปน Job  ไป ปหนึง่ทําที แต
แนนอนอาจจะทําไดในรูปของตั้งเปนกรรมการ เปนเหมอืนกรรมการประจํา ซึง่มหีลายตัวบุคคลทีอ่ยูใน
กรรมการทานรอง ที่เปนตัวประจํา จะแปลงรูปอยางไรเพื่อใหเกิดเปนการมีสวนรวมที่ไมใชเฉพาะกิจกรรมนี ้
เขาอาจจะใหความคิดเหน็ในเรื่องอืน่ไดดวย ซึง่อาจจะเพิ่มในภารกิจอํานาจหนาทีข่องโครงการในชุดนัน้ ๆ 
ไป ก็ดีจะไดทราบวาแนวคิดของทานที่ปรึกษาทานมองในรูปแบบนี้ เปนลักษณะการมีสวนรวม ผมก็ยงังง 
เพราะวาทางทานรองคัมภีรก็คุยกับผมวา วันหนึง่บอกเอาเปนชีว้ัด เพราะวามีคน ๆ เดียวทีม่ีคนนอกเขามา
เกี่ยวของ นอกนั้นก็คนในทัง้นั้นเลย การมสีวนรวมหมายความวาตองมีกรรมการเขามา ถาอยางนั้นก็ไมเหน็
ยากเราก็ตั้งคนนอกเขามา ทุกสํานักสามารถสรางการมสีวนรวม ถาเพงเฉพาะวาเอาคนนอกเขามาทาํงาน
ตามโครงการเปน Job ไป เราก็ทาํไดไมยาก เพื่อจะใหเขาเปาตรงนัน้ แตถาจริง ๆ ไมใช ตองเปนลกัษณะ 
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ของระยะยาวที่อยูเพื่อใหขอคิดเห็น ก็จะไดเขาใจตรงนัน้ ผมก็พึง่เขาใจวาตองเปนแบบนี้ กําลงันกึวาไมเห็น
ยากเลยก็ตั้งมา เอาใครเขามาบุคคลภายนอกทีน่อกเหนอืจากบุคคลในวงงานเราแลวตั้งเขามา แตถาทาํ
อยางนัน้ ที่เราทําอยูแลวกท็าํใหยึดระยะเวลาออกไป เพื่อสรางความตอเนื่องสัก ๒ ป ๒ เทอมของการ
ตรวจสอบ ก็แปลงนิดหนึง่เพื่อใหเขาลกัษณะ 
  นางสาวศศิเพญ็รัตน พลสนะ  :  เพิ่มเติมวาเหตุผลที่ทางคณะกรรมการไดกําหนดใหทาง
ทานรองคัมภีรเปนผูรับผิดชอบ คือเปนเจาภาพหลกั โดยภาระงานแลวโอกาสการมีสวนรวมของประชาชน
จะมีสูงกวาสํานักอืน่ ๆ ที่จะตองมามีสวนรวม นี่คือสวนทีท่านรองคัมภีรบอกวาไมอยากจะเปนเจาภาพหลัก 
ก็ไมนาจะปฏิเสธไดดวยเหตผุลอันนี ้
  ประธาน  :  ไมใชหรอก คือทานก็ไมไดปฏิเสธอะไร ถาเนื้องานไดก็ตองได เพียงแตวาให
เขาใจตรงกันวา ถาอยางนั้นทุกปก็ตองรับภาระทุกป เพราะจริง ๆ แลวที่จะเกี่ยวกับบุคคลภายนอกถาใน
แงมุมมองที่คณุศศิเพ็ญรัตนวา ก็คือเปนอยางที่วานั้น แตทานที่ปรึกษาพรพิมลทานพูดแลววาเปนลักษณะ
ขององคการทีม่ีความตอเนื่องกนั สํานักอืน่ก็ตองลองคิดดูวาจะสรางการมีสวนรวมกบับุคคลภายนอกเขามา
ไดมากนอยแคไหนอยางไร ถายงัเปนตัวชีว้ัดในปตอ ๆ ไป 
  นางสาวพรพมิล รัตนพทิักษ  :  ถาพูดเลยไปอีกหนอยแมแตกระบวนการสนับสนนุของฝาย
นิติบัญญัติในเรื่องของการตรากฎหมาย เอาเขาจริงเขาก็ยังมีสวนรวมวาวนันี้เราทําหนาที่ตรงนี้ไดเขมแข็ง
หรือยัง พอที่จะทําใหสนบัสนุนกระบวนการนี้ ทําใหกฎหมายดี ๆ ออกมาบังคับใชกับประชาชน และ
ประชาชนไดรับประโยชนสุขหรือยัง เขาก็สามารถเขามามีสวน 
  ประธาน  :  กป็หนาก็เร่ืองราวรองทุกข กบัการเขาชื่อเสนอกฎหมาย มีอยูแลวใชไหมครับ 
ถอนสักอันหนึง่ไหมปหนา จะไดไมตองคิด ทุกคนเขาใจสอดคลองตรงกัน ตรงกันนะครับ ทุกคนพอใจในสิ่งที่
คณะกรรมการกําหนดกรอบตัวชี้วัดทาํมา มีปรับเปลีย่นบางในบางจดุ แลวสวนสารสนเทศทางฝาย
เลขานุการจะไปทบทวนดูตามเนื้องานจริง ๆ วาเกี่ยวก็คือเกี่ยว ไมเกีย่วก็คือไมเกี่ยวนะครับ อยาเอาความ
อยากเขามา อยาเอาความรูสึกเขามาใสตรงนีน้ะครับ ทานที่ปรึกษาจะมีอะไรแนะนาํเพิ่มเติมไหมครับ 
  นางสาวพรมพิล รัตนพิทกัษ  :  จริง ๆ แลวก็จะครบ ๖ เดือนแลว สวนใหญสวนราชการก็
จะบอกวา ยังไมรูวาจะทําอะไร คํารับรองก็ยังไมไดลงนาม ก็อยากจะบอกวางานที่ทานทาํมาตัง้แตตน
ปงบประมาณก็คืองานที่อยูในสวนของคํารับรอง ตอนนี้ทานก็ตองไปรวบรวมขอมูล พอทานทาํคํารับรอง
ทานก็จะถูกตรวจผลงาน ๖ เดือนเหมือนกนั 
  ประธาน  :  ตรวจยอนหลังไป ทาํอยางไรเราเดินหนาไปพรอม ๆ กนั คอืใหรูวาชิน้งาน ทํา
อยางไรใหกาวไปถึงกอน โอ.เค.งานนี้ ตรงนี้จะไดประณีตหนอยที่จะดใูนสายตาคน มีหนวยงานไหนทาํได
ไหมครับ  
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  นางสาวพรพมิล รัตนพทิักษ  :  Strategy กับ Road Map ของทานตองชัดเจน แลวก็วาง 
Road Map ไป ๓ ป แลวทกุคนกท็ราบวาบทบาทหนาที่ของตัวเองในปนี ้ปหนา ปโนน คืออะไร ที่เปนงาน
โครงการก็ตองทาํตรงนี้อยางไว สวนงานประจํา จริง ๆ แลวคืองานพนัธะกิจหลัก ก็เปนงาน Function ปกติ 
ซึ่งสวนหนึง่ทานก็ขอเอาวัดอยูแลว กจ็ะเหลืองานตามยทุธศาสตร ซึง่วันนี้ขอสังเกตที่ใหเอาไว สวนใหญทํา
เปนรายงานเสนอมาทีท่าน ปญหาอยูตรงที่ยทุธศาสตรที่ตั้งเอาไวหลายยทุธศาสตรไม Work เปน
ยุทธศาสตรที่เราควบคุมไมได เพราะกลายเปนยทุธศาสตรที่ไปข้ึนอยูกับนโยบายการเมือง พอเปลี่ยนฝาย
การเมืองเขามาท ีก็เลยเปนอปุสรรคในการทํา Road Map ของทานเหมือนกนั กลายเปนวาบางโครงการ
วางยทุธศาสตรไวดี ๆ ซึ่งถาทําไดสําเร็จมนัดี ไดเงนิมาดวย แตไมมีทางขับเคลื่อน ก็ทําใหคนที่จะทําไมมั่นใจ
ในการที่จะเดนิหนางาน หรือแมแตไมไดเกี่ยวกับฝายการเมือง เกี่ยวกับเร่ืองการจัดซื้อจัดจาง เงนิไดมาแตก็
ไมสามารถจะจัดซื้อจัดจางได ผลสุดทายจงึทาํใหไมรูวาปตอปของทานจะทํางานอะไร เพราะไมมคีวาม
ชัดเจนในเรื่องของการบริหารโครงการไมม ีก็เปนขอสังเกต ถาตรงนี้ไมแกปญหาก็จะทําใหลําบากหนอย 
  ประธาน  :  มขีอเสนอแนะในการแกปญหาตรงนี้ไหมครับ ที่เปนรูปธรรม จริง ๆ แลวผมก็
พยายามคิดอยู คือภารกิจหลักเราคือการ Serve เขาถูกไหมครับ การ Serve ก็ตองตามใจเขาวาเขาอยากได
อะไร User อยากไดอะไร คงแปรเปลี่ยนไปในจุด ๆ หนึง่ ในเร่ืองเดียวกัน มี ๑๐ item ของการบรกิาร คร้ัง
หนึง่เขาเนนใน item ที่ ๕ คร้ังหนึ่งเขาเนนรายการที่ ๑๐ ก็แปรเปลี่ยนไป ทนีี้จะใหเรานิ่งไดอยางไร มี
คําแนะนําไหมครับ 
  นางสาวพรพมิล รัตนพทิักษ  :  ปญหากค็ือความไมเขมแข็งของทางการเมืองของเราเองที่
ไมมีความตอเนื่อง พอจะเขมแขงก็มีอันเปนไป ซึ่งอนันั้นสามารถทําใหรูไดวาเขาจะพฒันาในรอบ ๔ ปเขา
คืออะไร แตวันนี้เราเองเราคาดการณไมได ก็มีปญหากอ็าจจะตองดูแยกแยะในเรื่องของยทุธศาสตรไหนที่
ไมมีปจจัยตัวแปรอื่น ๆ มาทําใหเราทําไมได ก็เลยจะกลายเปนยทุธศาสตรของการพฒันาองคกรขางในของ
เราเอง 
  ประธาน  :  คือเราเนนในเรือ่งนัน้อยางเดยีวไดไหม เนนเรื่องการพัฒนาองคกรอยางเดียว 
  นางสาวพรพมิล รัตนพทิักษ  :  พัฒนาองคกรของทานวันนี้กลายเปน e-Parliament ก็คือ
พัฒนาองคกร ทานก็ยังมีอุปสรรคอยู 
  ประธาน  :  อยางสมมุติเราเอา SR มา แลวเราก็เนนดานเดียวเลยไดไหมครับ 
  นางสาวพรพมิล รัตนพทิักษ  :  ความจริงแลววนันี้ดาน SR เปนดานทีท่านมาให
ความสาํคัญคอนขางเยอะ และน้ําหนักกเ็ยอะมาก กน็าจะสวนที่เหมาะสมในภาวะที ่จริง ๆ แลวทานตอง
เพิ่มสมรรถนะขององคกร อันนัน้ก็สวนหนึง่ ก็ได 
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  ประธาน  :  ถาพยายามดูวา ตัวชีว้ัดแทนที่จะเอาการเมอืงเขามา แมพันธะกิจเราตอง 
Serve การเมอืงก็ตาม แตเราจะกนัออกไปอยางไรเพื่อใหการเดินของเราไมสะดุดเพราะนโยบายทางการ
เมืองที่แปรเปลี่ยน ถาเรามา Classify ส่ิงทีส่ามารถทําโดยเราเองอยางนี ้
  นางสาวพรพมิล รัตนพทิักษ  :  นาจะโยงกับแผนบรหิารความเสีย่งของทาน ถาโยงไดก็จะ
มีเหมือนกนัวาในแงของการที่สมมุติวาเรารูอยูเราตั้งยทุธศาสตรอยางไร เราขอโครงการอยางไร จะมีความ
เสียงอะไร ความเสี่ยงตรงนัน้เราจะสามารถแกปญหาอยางไร มีแผนไวรองรับภาวะวิกฤติอยางไรบาง ในแง
ของตรงนัน้ กค็ือตองมีคนทีท่านสามารถที่จะใหเวลามาดูแลมาติดตามเรื่องนี้อยางจริงจงั และหาทางแก 
และมีกลยทุธในการที่จะทําอยางไปถงึจะไปล็อบบ้ีฝายการเมืองใหเขาเขาใจวาเราจะนาํเสนออะไร การ
สรางความเขาใจ ใหเขาเขาใจวามนัคืออะไร 
  ประธาน  :  เชญิ ใครมีคําถาม เชิญครับ 
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  ขอตอเร่ืองตัวชี้วัดที่ปรึกษา มีเสนอมา คือทําเสร็จแลว จากปที่
แลวมีความเปลี่ยนแปลงตวัชี้วัดที่ปรึกษาเปนเชิงปริมาณรอยละ ๕๐ เชิงคุณภาพรอยละ ๕๐ แตในปนี้เปน
เชิงปริมาณรอยละ ๔๐ และเชิงคุณภาพรอยละ ๖๐ แลวก็เชิงคุณภาพก็แบงออกเปน ๒ ตัว คือระดับ
ความสาํเร็จของการดําเนนิงานตามขัน้ตอน และแผนการดําเนนิการรอยละ ๓๐ และระดับความสาํเร็จของ
การนาํผลงานไปขยายผลเพือ่ใชประโยชนอีกรอยละ ๓๐ ก็จะใหทานทีป่รึกษาไดดูดวยวามีความ
เปลี่ยนแปลง แลวเชิงปริมาณปที่แลวใหทาํ ๕ เร่ือง แตปนี้เนื่องจากทีป่รึกษาบอกวา ๕ เร่ืองมากไป ก็ลดลง
เหลือ ๓ เร่ือง เชิงปริมาณ แตเพิ่มน้าํหนักของเชิงคุณภาพมากขึ้น 
  ประธาน  :  แตก็เปนความยินยอมพรอมใจของทานที่ปรึกษาอยูแลวใชไหมครับ 
  นางสาวพรพมิล รัตนพทิักษ  :  ขออนุญาตเสริมในสวนนี้ดวย เพราะวาที่จริงแลว ตําแหนง
ที่ปรึกษาเปนตําแหนงที่ใหขอสังเกตเอาไวอยูเยอะใน อ.ก.ร. เร่ืองของการทีท่ํางานไมตรง Job ซึง่สวน
ราชการตองรับมาแกปญหา ก็พอวาในขั้นตอนของการพจิารณาตรงนีก้็ยังมีปญหาเดิมอยู ก็ขออนญุาต
กราบเรียนวาจริง ๆ แลวอาจจะตองแกปญหาเชงิระบบในระยะยาว ซึง่อาจจะมีอะไรที่ไปเกี่ยวของของ
โครงสรางดวย อะไรหลาย ๆ อยางซึง่ก็ขอเรียนเปนขอสังเกตไว ซึ่งทานอาจจะดูแลแกเร่ืองพวกนีเ้ปนเรื่อง
เปนราวจริง ๆ สวนปนี้ที่แกปญหาเฉพาะหนาไปอีก ก็เนือ่งมาจากขอตอรองที่ทานมาตอรอง ซึ่งความจริง
แลวสวนทางกบันโยบาย อ.ก.ร. ทีท่านบอกใหทาํเขมขึ้น ก็ตองวิธี Adjust คําวาลดเรื่องลง แทนทีจ่ะไปพูด
วาทานที่ปรึกษาของลดเรื่องลง เราเลยตองบอกวาใหทานทําอยางนอย ๓ เร่ือง ทานที่ปรึกษาไหนจะทํา
มากกวานัน้ก็ได แตใน ๓ เร่ืองนี้ม ีFlight บังคับวาตองทําตามพนัธะกิจหลัก กับทําตามยทุธศาสตร สวนที่
เหลือก็แลวแตเปนเรื่องตามคํารับรอง หรือวาตามที่ไดรับมอบหมายมาอยางนอยตองได ๓ เร่ือง ๓ เร่ืองจริง 
ๆ ก็ถือเปนคะแนน ๕ ของเชงิปริมาณแลว  
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วันศุกรที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 
 
  ประธาน  :  เปนเงื่อนไขไหไหม ๓ เร่ือง แตถาใครทําเกินกวานี้กม็ีโบนสั 
  นางสาวพรพมิล รัตนพทิักษ  :  จริง ๆ แลวอยากทาํเกณฑแบบนัน้ เพราะ ๓ ควรจะอยูที ่๓ 
ไมควรมาอยูที ่๕ แตวนันีท้านเอา ๓ มาอยูที่ ๕ เลยไมเขาหัก 
  ประธาน  :  Minimum ๓ แตถาทาํ ๔ เร่ือง โบนัส .๕ เปอรเซ็นต ถาทาํ ๕ เร่ือง ๑๐ 
เปอรเซ็นต อะไรอยางนีน้ะครับ จะไดมีความกระวีกระวาด 
  นางสาวพรพมิล รัตนพทิักษ  :  เพิ่มในเรือ่งของคุณภาพ เราลดน้ําหนักปริมาณลง จากเดมิ
เคย ๕๐ ๕ เร่ือง กม็าเหลือ ๔๐ ๓ เร่ือง แลวก็ทีเ่หลือ ๖๐ มาแบงเปน ๓๐ ๓๐ วัดเชงิคุณภาพ คุณภาพเชงิที ่
๑ วัดใน ๓ เร่ืองใหม เขาจะตองมีการทํางานไปจนถึงขัน้สําเร็จอะไร ๆ ก็ไดไป ๓๐ อีก ๓๐ คะแนนน้ําหนกั 
ใหทานเลือกมาทาํการขยายผล ซึ่งตรงขยายผลทานจะตองรวมทาํจริงจังกับหนวยงานที่เกีย่วของ ซึ่งแปลวา
ทานเลขาฯตองลงมาใหนโยบายใหชัดเจน ตองมีระบบงานอยางไรทีจ่ะสนับสนุนใหการทาํงานเรื่องนี้บรรลุ 
เพราไมอยางนั้นขอเสนอของทานจะไมไดรับการขยายผล หรือเผยแพร หรือใชประโยชน เพราะฉะนั้นทานที่
ปรึกษาก็จะมกีารบานเบาในเชิงปริมาณ แตจะหนกัในเชิงคุณภาพสาํหรับปนี ้ซึ่งจะทําใหมีเหตุผลไปช้ีแจง 
อ.ก.ร. ไดวาทาํไมเราถงึไปลดตรงนั้น ๓ เร่ือง ก็จะมาเนนน้าํหนักตรงนี ้
  ประธาน  :  ฝากคิดในเรื่องของ Pop upไปเร่ือย ๆ ดวย  
  นางสาวพรพมิล รัตนพทิักษ  :  ก็จะรับขอสังเกตทานไป อาจจะไปพจิารณาตรงเกณฑ 
  ประธาน  :  ถาปนียุ้ติตรงนีอ้ยางนอยที่สุดก็เปลี่ยนจากปริมาณเปนคณุภาพ ผมวา อ.ก.ร. 
ก็พอใจระดับหนึง่แลว ปหนาก็ตองมพีัฒนาไปอีก 
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  ขอเพิ่มอีกนิดหนึง่ ตรงที่ปรึกษาเดิมวาหลงัจากลงนามคาํ
รับรอง ๓๐ วนั คอยเสนอชือ่หัวขอเร่ือง แตในปนี้บอกวา หัวขอเร่ืองพรอมเคาโครงเรื่องจะตองเสนอในวนัที่
ลงนามคํารับรอง ตรงนี้จะตองแจงใหทานที่ปรึกษาทราบ 
  ประธาน  :  กแ็จงเจาตัว ผมวาทานพรอมหมด ทานนกัคิด ทานพรอมทานก็เอามากเ็ซ็นได
เลย ตอนนี้ก็ใหหวัขอไดแลวแตละทาน มีคาํถามอะไรอีกไหมครับ ทานที่ปรึกษากรุณามาถามใหเกดิความ
กระจางชัดเจน เขาใจใหตรงกนั ถาไมมีอะไร ก็ตองขอบคุณทานที่ปรึกษาและทีมงาน ที่กรุณาสละเวลามา
อยูกับ ที่ผานมาผมวากง็านหนกัพอสมควรนะครับ ขอบคุณกรรมการทุกคนครบั ผมขอปดประชุมครับ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา 
 
กลุมงานชวเลข ๕ 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 


